
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2566 

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

2. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 3. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 4. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 5. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 7. นายนพดล ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 10. นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

12. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 13. นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 14. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 15. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 17. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 18. นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 22. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 23. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 

 2. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ลากิจ) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 3. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 4. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 5. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. พันจา่อากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน ์ ปลัดเทศบาล 

 2. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล  

 3. นายธวัตร์ชัย จารุธนกุล ผูอ้ านวยการส านักช่าง 

 4. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 5. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่ 

 6. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 7. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 8. นายวัชรพงศ์ วงศชุ์มภ ู ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 9. นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 10. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 11. นายปกิต ศริิวงค์ หัวหนา้ฝา่ยวิศวกรรมโยธา 

 12. นางวิจติรา เตียวตระกูล หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

 13. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 14. นายสมหมาย ปกติ เทศกิจ 

 15. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 16. นายธีระพัฒน์ จันทร์ตะ๊ เทศกิจ 

 17. นายไพทัน ใจแก้วแดง เทศกิจ 

 18. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 19. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร์ จา้งเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์ 

 20. นายวรพล ขิตตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 21. นางสาวพิมพ์ณารา ทองค า คนงานสารบรรณ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

1. นายปรัว บุรีณ ์ สื่อมวลชน 

2. นายสุรชัย แก้วหนองยาง สื่อมวลชน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟัง

การประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ได้ตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว  

มีจ านวน 22 คน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี ้ถึงเวลาที่ท่านประธานนัดแล้ว เนื่องจาก

ท่านนพดล  ผดุงพงษ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ลาออก

จากต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ดังนั้น  

ในวันนี้จึงท าให้ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลนครล าปางว่างลง  ประกอบกับได้รับหนังสือจาก

จังหวัดล าปาง ที่ ลป 0023.4/11816 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ส่งค าสั่งจังหวัดล าปาง ที่  

2335/2566 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 แต่งตั้ง นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 

ในกรณีนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 วรรค 2 ก าหนดว่า “ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่

แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้น าความในข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ดังนั้น ผมจึงขอ

เรียนเชิญท่านอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล

นครล าปาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชญิ

เลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง มอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริงและอภปิราย ชี้แจง

หรอืแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง เชญิค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง  กระผมขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงข้อเท็จจริง และอภิปรายชี้แจง 

หรอืแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง ดังตอ่ไปนีค้รับ 
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หนังสือ 

ที่ ลป 52001/2572               ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                  ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 

23  พฤษภาคม  2566 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/72 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 

  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 ในวันศุกรท์ี่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48   

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้า นายกิตติ จวิะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/

กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อ

ต่อไปนี ้

 1. นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 2. นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึงเรียนแจ้ง ให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนต่อท่านประธานได้ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ 
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งความคลาดเคลื่อนในการพิมพ์ตัวเลขล าดับที่ของญัตติ ในระเบียบ

วาระการประชุมนะคะ ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.4 จะเป็นข้อ 5.3 และข้อ 5.5 จะเป็น

ข้อ 5.4 มีการพิมพ์ตัวเลขผดิ และในข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย พิมพ์ตก

ค าวา่ เสนอญัตติ จึงขอเรยีนแจง้ทุกท่านทราบนะคะ  

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภา

เทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2566 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่คะ ไม่มีนะคะ เมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรอง

รายงานการประชุมนะคะ ก่อนจะลงมต ิขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมค่ะ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนีม้ีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 19 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ประชุมสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุมฯ จ านวน 18 เสียงครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ประชุมสภาฯ ไม่รับรอง

รายงานการประชุมฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 จ านวน 18 เสียง ไม่รับรอง 

ไมม่ ีนอกนั้นงดออกเสียงนะคะ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 จ านวน 18 เสียง, ไม่รับรอง 

ไม่ม,ี งดออกเสียง 4 คน 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ต่อไปในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ 

ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  

ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ 

(ส านักปลัดเทศบาล) ขอเชญิผูบ้ริหารค่ะ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรตทิุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย  

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน  2 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 
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เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 

รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 103 ,500 บาท (หนึ่งแสนสามพัน          

หา้ร้อยบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 ด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักปลัดเทศบาล  มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

การใช้งาน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และทันต่อการจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของเทศบาลนครล าปาง

ตามที่กฎหมายก าหนด  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากเทศบาล

นครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

งบรายจ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินจ านวน 103,500 บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรอือิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินจ านวน 103,500 บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี้ 

ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท  

96,000  บาท 

2. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท  7,500  บาท 

 รวมเป็นเงิน    103,500  บาท 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 

ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 

ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” 

ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ 

เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ตอ่ไป ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือไมค่ะ ไม่มนีะคะ เมื่อไม่มีท่านใด

อภปิราย ดิฉันขอปิดการอภปิราย และขอมติที่ประชุมนะคะ ก่อนลงมติขอเลขานุการฯ นับองค์ประชุมค่ะ  

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนีม้ีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน 20 เสียงครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 20 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี นอกนั้น

งดออกเสียงนะคะ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 รายการ (ส านักปลัดเทศบาล) จ านวน 20 เสียง, ไม่อนุมัติ ไม่มี, งดออกเสียง 

2 คน 

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติ โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท 

(ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

ขอเชญิผูบ้ริหารค่ะ 
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นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรตทิุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตติดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องชาร์จ

และฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท (ส านักปลัดเทศบาล) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องชาร์จและฟื้นฟู

แบตเตอรี่ เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท (ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ จ านวน 2 เครื่อง 

เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) ซึ่งการโอนเงิน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 ด้วยเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 

มีสภาพช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อการจัดท าบริการสาธารณะตามภารกิจอ านาจและหน้าที่ของ

เทศบาลนครล าปางตามที่กฎหมายก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว 

แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดงานร าลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก งบประมาณตั้งไว้

เป็นเงินจ านวน 1,000,000 บาท 
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 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        108,622  บาท   

 โอนลดครั้งนี ้            12,000  บาท  

 งบประมาณคงเหลือหลังโอน          96,622  บาท 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ควบคุมการท างานอัตโนมัติด้วยระบบ Micro-

Computer Unit (MCU) ปรับชาร์จแรงดันไฟฟ้าได้ทั้ง 12 โวลท์ และ 24 โวลท์ สามารถชาร์จแบตเตอรี่

ขนาด 15Ah - 250Ah ได้ ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ มีโหมดฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่ Repair Mode 

Balance Mode และ Float Charge Mode จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท 

(ตามราคาในท้องถิ่น) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 

2/2565 หนา้ที่ 22 ล าดับที่ 1 (ส านักปลัดเทศบาล) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรอืโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงินจ านวน 12,000 บาท 

(ส านักปลัดเทศบาล) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างตน้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 



12 
 

 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงนิจ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

มีขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 

โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธาน

ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ตอ่ไป ขอบคุณครับ 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภปิรายหรอืไม่คะ เชิญ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผมนายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ ความจริงผมก็เห็นด้วย

กับทางฝ่ายบริหารเสนอมาครับ เดี๋ยวนี้ราคาแบตเตอรี่ก็ไม่แพง ราคา 3,000 – 4,000 บาท ประกอบกับ

แบตเตอรี่ก็มีการรับประกันเพียงหนึ ่งปี  ผมเห็นด้วยกับญัตตินี ้นะครับ แต่ผมมีความคิดเห็น

ส่วนตัวว่า ถ้าเป็นไปได้ ปีครึ่งหรือสองปีเราซื้อแบตใหม่มาใช้เลยดีกว่าไหม เพราะเป็นความพร้อมของ

เทศบาลเรา ไม่ใช่ว่าพอแบตเสื่อม มัวชาร์จอะไรก็จะท าให้ขาดประสิทธิภาพในการท างานของเทศบาล

นครล าปาง นี่ก็เป็นความเห็นของผมครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารจะชีแ้จงเพิ่มหรอืไม่คะ เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนประธานที่เคารพ กระผม 

นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณในความห่วงใยของสมาชิกสภาต่อการ

บริการประชาชนของเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนว่า ส าหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงพาหนะยานยนต์ของ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีนี้ ก็ได้รับการตรวจ และดูแลรักษาเป็นรายวัน ในกรณีที่มี

การเสื่อมสภาพ ช ารุด เสียหาย หรอืเกิดสภาพไม่ปรกติ ก็จะส่งไปที่โรงพัสดุ ส านักช่าง หรอืโรงพัสดุเคนเน็ต 

ท าการตรวจสอบ ทางนั้นก็จะมีหัวหน้าฝ่ายช่างดูแล ตรวจสอบ พร้อมให้ข้อชี้แนะ ในกรณีที่จะต้อง

เปลี่ยน ต้องซ่อมแซม หรือจัดหามาทดแทน ในกรณีนี้ก็ขอบคุณ และขอเรียนว่า ในกรณีที่มีการ

เสื่อมสภาพของอะไหล่ ของแบตเตอรี่ รวมไปถึงการบ ารุงรักษาต่าง ๆ เราได้ท าอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่า 

ที่ผ่านมาในการบริการประชาชนระยะหลัง แม้แต่ว่าเรื่องของรถ ยานพาหนะที่เกิดช ารุด เสียหายหรือ

เกิดเหตุสุดวิสัย ประชาชนก็จะโทรมาที่เทศบาลนครล าปาง ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
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เราก็จะออกไปให้บริการเกือบทุกวัน เรื่องแบตเตอรี่ก็ดี เรื่องการลากจูงก็ดี เรื่องการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาอุบัติภัยต่าง ๆ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกสภา และน าเรียนท่านประธานสภาเพื่อโปรดทราบว่า 

เราท าการดูแลรักษาอย่างตอ่เนื่อง และขอขอบคุณในการช้ีแนะของท่านสมาชิกสภา ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ ไม่มีนะคะ จะขอปิดการอภิปรายและ

ขอมตทิี่ประชุม ก่อนจะลงมตขิอเลขานุการสภานับองค์ประชุมค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนีม้ีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ

เครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงนิจ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ยฯ จ านวน 20 เสียงครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิหโ้อนลดเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่ายฯ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ

เครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงนิจ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

จ านวน 20 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะคะ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ

เครื่องชาร์จและฟื้นฟูแบตเตอรี่ เป็นเงนิจ านวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ส านักปลัดเทศบาล) 

จ านวน 20 เสียง, ไม่อนุมัต ิไม่มี, งดออกเสียง 2 คน 
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5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา งานก่อสร้างค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ต่อไป ข้อ 5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาด

เทศบาล 2 (อัศวิน) ขอเชญิผูบ้ริหารค่ะ 

 นางสาวดวงเดือน  ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตตดิังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุง

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน)  

ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

 ตามที่เทศบาลนครล าปางได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เป็นเงินจ านวน 2,500,000 บาท (สองล้าน

ห้าแสนบาทถ้วน) และสภาเทศบาลนครล าปาง ได้อนุมัติให้กันเงินค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้

ก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาด



15 
 

 

เทศบาล 2 (อัศวิน) โดยท าการปรับปรุงอาคารลานสเก็ต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร เปลี่ยน

หลังคาที่แตกช ารุด ฉีดโฟมใต้หลังคา ติดตัง้รางน้ าฝน ปูกระเบือ้งพื้น ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ติดตั้ง

บ่อดักไขมัน เดินระบบไฟฟ้า ก่อสร้างห้องน้ าและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง

แต่จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันหลังคาอาคารลานสเก็ตมีสภาพแตกช ารุดหลายจุด จึงสมควรรื้อ

เปลี่ยนหลังคาใหม่พร้อมงานฝ้าเพดานภายในอาคาร เพื่อให้การปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) 

มีความเหมาะสมสอดล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความ

จ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการ

ที่กันเงนิไว้แล้ว) โดยขอแก้ไขรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวนิ) 

                           จ านวน   2,500,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวนิ)    

โดยท าการปรับปรุงอาคารลานสเก็ต พืน้ท่ีไม่น้อยกวา่   

600 ตารางเมตร เปลี่ยนหลังคาที่แตกช ารุด ฉดีโฟมใต้

หลังคา ตดิตัง้รางน้ าฝน ปูกระเบ้ืองพืน้ ปรับปรุงระบบ

บ าบัดน้ าเสีย ติดต้ังบ่อดักไขมัน เดินระบบไฟฟา้    

ก่อสร้างห้องน้ า และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของ

เทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 6/2564 หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 3              

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวนิ) 

                           จ านวน   2,500,000   บาท 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวนิ)  

โดยท าการปรับปรุงอาคารลานสเก็ต พืน้ท่ีไม่น้อยกวา่ 

600 ตารางเมตร รื้อเปลี่ยนหลงัคาใหม่ งานฝา้เพดาน

ภายในอาคาร ตดิตัง้รางน้ าฝน ปูกระเบ้ืองพืน้ ปรับปรุง

ระบบบ าบัดน้ าเสีย ติดต้ังบ่อดักไขมัน เดินระบบไฟฟา้ 

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครล าปาง 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

เพิ่มเตมิ ครัง้ท่ี 6/2564 หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี 3            

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัตจิากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรอืขยายเวลาการเบิกจ่ายเงนิ 

   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ข้อ 59 วรรคสอง 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งต้น 
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จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   

   ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาด

เทศบาล 2 (อัศวิน) มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 30 ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

รับเงนิ การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 59 วรรคสอง ก าหนดว่า “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม

วรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา

เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ

ดังกล่าวที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงและหรอืขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอกีหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแตก่รณี และโครงการ

ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้” เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการ

ที่ได้กันเงินไว้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ดังนั้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าใหล้ักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ 59 

จึงขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ 

เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาญัตตินี้ตอ่ไป ขอบคุณครับ 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี ้จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรอืไม่คะ เชญิ นายบุญทรง  ชุ่มแสง 
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 นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภา

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เห็นโครงการ

เกี่ยวกับการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) ก็ดีใจที่เราจะได้มีการปรับปรุงตลาดให้ใช้ประโยชน์อย่าง

คุ้มค่า มีข้อสังเกตในการใช้ตลาดตรงนี้ จากความเดิมมีการตัดหรือเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างห้องน้ า

ออกไป ในฐานะที่เป็นชาวบ้าน ก็ขอให้ข้อสังเกตว่า สิ่งที่เราตัดการใช้ห้องน้ าออกไป อาจจะกระทบกบั

ผู้ที่มาใช้ตลาดแห่งนี้นะครับ ไม่ทราบว่าเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราได้อนุมัติไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 แล้ว

ไม่ทราบว่าล่าช้าตรงไหน หรืออาจท าให้เกิดสิ่งที่มีข้อเสียตามมา จึงมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

เพราะฉะนั้น อยากใหข้้อสังเกตกับทางฝ่ายบริหารว่า ไปส ารวจ ตรวจสอบและทบทวนดูว่า ล่าช้าจึงเป็นเหตุ

ให้เปลี่ยนแปลง หรือเหมือนที่ท่านบอกว่า ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงหลังคา ท าให้จะต้องตัด

ในส่วนของห้องน้ าออกไป ซึ่งผมคิดว่ามีความจ าเป็นที่ทางประชาชนผู้มาใช้ในตลาดแห่งนี้ ซึ่งมีจ านวน

ประชาชนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่ แมค่้าในตลาด หรอืนักท่องเที่ยวที่ออกมาเที่ยวชมและจับจ่าย

ใช้สอย รวมถึงที่เราก าลังจะเปิดตลาด ซึ่งเป็นลานสเก็ตเดิม เราจะท าเป็นลานโซนอาหารให้กับผู้

ที่มาทานอาหารได้ แต่ก็เป็นห่วง หากว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ห้องน้ า ไม่ทราบว่าประชาชนจะไปใช้

ตรงไหน ณ ตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็น ก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ไปหาแนวทางว่า ควรจะหาจุดใดจุดหนึ่ง

หรือพัฒนาให้มีห้องน้ าเพื่อจะรองรับการใช้งานของประชาชนในโอกาสต่อไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็น

ข้อสังเกตอยากใหผู้บ้ริหารได้เห็นปัญหาเหลา่นีด้้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ฝา่ยบริหารมอีะไรจะช้ีแจงหรอืไม่คะ เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนประธานที่เคารพ สมาชิกสภา

ผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้

สอบถามว่า โครงการนี้ว่าท าไมถึงล่าช้า ท าไมถึงมีการเปลี่ยนแปลง จากการมีห้องน้ าเปลี่ยนแปลงเป็น

การมุงหลังคาใหม่ และผู้ใช้บริการมาใช้บริการส่วนตรงนี้ จะไปใช้ห้องน้ าที่ไหน ดิฉันขอชี้แจงในกรณีที่

เกิดการลา่ช้าก่อนว่า การเขียนแบบปรับปรุง อันดับแรกต้องเขียนแบบก่อน ในส่วนตรงนี้พื้นที่ทรุดโทรม

มานานหลายปีไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เหมาะสมที่ท าให้เป็นตลาด  ตอนนี้มีนโยบายของท่าน

ผู้บริหารว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงตรงนี้ให้เหมาะสมกับการเป็นตลาด เหตุที่ล่าช้าก็อาจ

ด้วยส านักช่างเราได้ประสานงานตลอด งานคงจะเยอะมาก จึงท าให้ล่าช้า และอีกประเด็นหนึ่งมี

การเปลี่ยนแปลง คือ อาจจะไม่ครอบคลุมส าหรับผู้ออกไปส ารวจ พอออกแบบเสร็จก็จะมีประเ ด็น

ปัญหาหลังคารั่วในระหว่างที่ฝนตก เราจึงจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหลังคา เพื่อให้หลังคามีสภาพดีก่อน 

ส่วนอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้ แต่เหตุที่เราตัดห้องน้ าแล้วน างบประมาณมาเปลี่ยน

หลังคาตรงนี้ ในส่วนของห้องน้ า ในตลาดอัศวินมีห้องน้ าอยู่ด้านหลังจะไกลจากพื้นที่นิดหน่อย แต่ขาด

การดูแล ขาดการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลานาน เราจึงเข้าไปปรับปรุงท าความสะอาด ใส่แสงสว่างใหม่

และเปลี่ยนสุขภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการ และในส่วนของห้องแถวของประชาชนมี 2 ถึง 3 จุด



18 
 

 

ที่ให้บริการแก่ผู้มาซือ้อาหารหรือมาซือ้ของที่ตลาดอัศวิน ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ซื้อ

ผู้ขายที่มาใช้บริการในตลาดอัศวินนะคะ ห้องน้ าตรงนั้นก็จะตัดไป อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ผู้ค้าขายในโซน

อาหารปรุงสุก และโซนผลไม้ละแวกที่เราจะปรับปรุงตรงนั้น เขาขอไม่ให้ก่อสร้างห้องน้ าเนื่องจาก 

อาจจะส่งกลิ่นเหม็นในระยะเวลาต่อมา จงึจ าเป็นต้องตัดหอ้งน้ าตรงนี้ออก และไปใช้ปรับปรุงห้องน้ าเดิม

ที่มอียู่ค่ะ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนท่านประธานที่เคารพ 

สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

ผมมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับท่านสมาชิกสภาที่อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ และได้รับฟังการชี้แจงจาก

ฝ่ายบริหาร ซึ่งก็มีในเรื่องของความล่าช้า และในเรื่องของห้องน้ าที่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเสียเลย มีอยู่

แต่อาจจะไกลนะครับ ผมอยากจะเน้นย้ าอีกสักครั้งในเรื่องของความล่าช้า จริง ๆ เป็นเรื่องที่เกิดความ

เสียโอกาสต่อประชาชน โครงการนีไ้ด้รับการอนุมัติจากสภา พูดง่าย ๆ ก็คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ตั้งแต่นั้นผู้บริหารก็สามารถที่จะด าเนินโครงการนี้ได้ ถ้านับเวลามาจนถึงตอนนี้ก็เกือบยี่สิบเดือน และ

เอามาท าเป็นญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ซึ่งเท่ากับว่ายี่สิบเดือนที่ผ่านมาเป็นศูนย์ และเรามาเริ่มใหม่ 

ผมก็อยากจะฝากฝ่ายบริหาร ผมเชื่อว่าคงมีอีกหลายโครงการที่ยังล่าช้าอยู่ ไม่ได้ท าจัดซื้อจัดจ้างและ

ท าให้ประชาชนที่มาใช้พื้นที่เสียโอกาส การเสียโอกาสก็จะครอบคลุมไปถึงด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับ 

ถ้าเรารีบปรับปรุงให้ดี สะดวก สะอาด การค้าขายก็จะดี มาตลาดก็จะเห็นว่า มีเหมือนที่ฝ่ายบริหารบอก

คือ มีหลังคารั่ว ถ้าทุกอย่างดีหมด คนก็อยากมาตลาดมากขึ้นนะครับ การค้าขายก็จะดี เม็ดเงินก็จะ

เข้าตลาด พ่อค้าแม่ขายก็จะขายดีขึ้น พี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายก็สามารถซื้อของได้อย่างสะดวก 

เพราะฉะนั้นก็อยากขอว่า ส าหรับโครงการนี้ก็ขอให้เป็นตัวอย่างที่เราควรจะเอาไปเร่งรัดในโครงการอื่น

ที่มคีวามลา่ช้า ในเรื่องของหอ้งน้ า เทศบาลเราเป็นผู้บัญญัติกฎหมายด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ถ้าหากเรา

พิจารณาแล้ว หอ้งน้ าน้อยไป เราก็ควรจะหาจุดอื่นที่เหมาะสมและสร้างเพิ่มเติม การที่ฝา่ยบริหารไปพูด

ถึงห้องแถวที่เขาพร้อมจะให้บริการ หรือให้บริการแล้วตอนนี้ เราไปหวังตรงนั้นก็คงไม่ดีนัก เพราะว่า 

หากวันใดที่เขาไม่ให้บริการ เราก็จะมีปัญหาต่อการใช้ตลาดนะครับ ผมก็ไม่เชื่อว่าพ่อค้าแม่ขายในตลาด

ทุกรายจะไม่เอาห้องน้ า เพราะผมก็รู้จักหลายคนที่บอกว่าอยากจะได้ห้องน้ าก็มีอยู่ เพราะฉ ะนั้น

ก็ขอฝาก แม้ว่าวันนี้สภาจะได้ผ่านเรื่องนี้ไป ก็ขอให้ติดตามเรื่องนี้ ถ้าหากว่ามีความจ าเป็นก็พิจารณา

จุดที่เหมาะสมท าหอ้งน้ าเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการมาใช้บริการตลาด ตลาดอัศวินนี้เป็นตลาดที่มี

ผู้คนมาใช้บริการเยอะมาก เพราะฉะนั้น ถ้าห้องน้ าไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดปัญหาได้ ก็มีเพียงเท่านี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรอืไม่คะ เชญิ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 
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นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนประธานที่เคารพ 

สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง มีข้อสังเกต

นิดหนึ่งเกี่ยวกับหลังคาในญัตตินี้ ก็ไม่รู้ว่าเป็นการเร่งรีบเกินไปหรือเปล่า ถ้าเราเปิดแปลนแผ่นแรก

ที่มากับเอกสารชุดนี้ ที่เห็นได้ชัดก็คือ หัวข้อแรกที่ เห็น “โครงการประเภทค่าทีดิน และสิงก่อสร้าง” 

ดูลักษณะการพิมพ์ต่าง ๆ พอเจาะเข้าไปดูรายละเอียดรู้สึกว่าเหมือนจะตกวรรณยุกต์หมดเลย ไม่รู้ ว่า

เป็นการผิดพลาดจากโปรแกรมหรือยังไง แต่พอเราไปดูแปลนตรงกลางที่เขียนว่า อาคารพาณิชย์ พอ

อ่านตรงกลางจะเขียนว่า “จุดติดตังซีเมนต์” คือจริง ๆ ตรงนี้เป็นรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะ

ประกอบกับแบบแปลน แต่ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้เลย ตรงนี้ก็เป็นจุดสังเกต และไม่ได้มี

แค่หน้านี้นะคะ ทุกหน้าเลยที่มีลักษณะที่ว่า พอจะมีวรรณยุกต์ขึ้นมากลายเป็นว่าโดนตัดหมดเลย ก็เลย

ไม่ทราบว่าเป็นเพราะพนักงานรีบหรือว่า ไม่ได้ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน แต่บางค าก็ท าให้ความหมาย

เปลี่ยนนิดนึงด้วย ก็อยากฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารและแผนกที่เกี่ยวข้อง อยากจะรบกวนขอให้

รอบคอบมากกว่านีก้่อนที่จะส่งงานให้ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่คะ ฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่คะ 

เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนประธานที่เคารพ สมาชิกสภา

ผูท้รงเกียรติ ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง อยากจะขอบคุณค าช้ีแนะ

ของสมาชิกทั ้งสองท่านที ่เก ิดความผิดพลาดในเรื ่องของการล่าช ้าในการออกแบบปรับปรุง 

งบประมาณนี้เข้าสภาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ปีนี้ปี 2566 ประเด็นที่หนึ่ง และประเด็นที่สองคือ

สร้างจุดห้องน้ าเพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้ค้าขาย และผู้ซื้อในตลาดอัศวิน ทางทีมงานผู้บริหารก็จะเข้าไป

ส ารวจว่าพื้นที่ที่ไหนเหมาะสมที่จะเป็นห้องน้ า และอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ค้าขาย

ในบริเวณนั้นด้วยนะคะ ในส่วนของความผิดพลาดในเรื่องของตัวอักษรในแบบแปลน ตรงนี้ดิฉันคิดว่า

น่าจะเป็นการขยับไลน์ของข้อความ ท าให้ขยับไปทั้งหมดเลย ฉะนั้นขอยอมรับในความผิดพลาดตรงนี้ 

ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ให้รายละเอียดตรงนี ้ดิฉันก็กลับไปแก้ไขค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรอืไม่คะ ไม่มีนะคะ เมื่อไม่มีก็จะขอปิดการอภิปราย

และจะขอมตทิี่ประชุม ก่อนจะลงมตขิอเลขานุการสภานับองค์ประชุมค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนีม้ีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม

ทั้งหมด 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) โปรดยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ จ านวน 19 เสียงครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ โปรด

ยกมอืค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัตใิห้แก้ไขเปลีย่นแปลง

ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) จ านวน 19 เสียง ไม่อนุมัติ 

ไมม่ ี นอกนั้นงดออกเสียงนะคะ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการที่กันเงินไว้แล้ว) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) จ านวน 19 เสียง, ไม่อนุมัติ 

ไม่ม,ี งดออกเสียง 3 คน 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ขณะนีเ้วลา 10.30 นาที ขอพักการประชุม 15 นาที เริ่มประชุมต่อเวลา 10.45 น. นะคะ  

 

พักการประชุม 15 นาที 

เริ่มประชุมต่อ  เวลา 10.45 น. 

 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ     

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

บัดนี้ ถึงก าหนดเวลาที่ท่านประธานได้สั่งพักการประชุมแล้ว และขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม
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จ านวน 18 ท่าน เกินกึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม กระผมจึงขอเรียนท่านประธานได้ด าเนินการประชุม

ในระเบียบวาระต่อไป ขอบคุณครับ   

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นในการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ประชุมกันต่อนะคะ ต่อไปข้อ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขอความเห็นในการรับมอบ

สิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง 

ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ขอเชญิผูบ้ริหารค่ะ 

 นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอแถลงญัตติ ดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขอความเห็นในการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก  

 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจา้ นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นในการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ าหลัก

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวัดล าปาง ตามหลักการ

และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 เพื่อขอความเห็นในการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทา

ปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง หากด าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง   

เหตุผล 

 ด้วย เทศบาลนครล าปางได้รับแจ้งจากจังหวัดล าปางว่า กรมโยธิการและผังเมืองได้รับจัดสรร

งบประมาณ ประจ าปี 2565 ให้ด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหา

น้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง และให้เทศบาลนครล าปาง

รับมอบสิ่งก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ หากด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสร็จ ดังนัน้ เทศบาลนครล าปางจึง

ขอความเห็นจากสภาเทศบาลนครล าปางในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

นี ้
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น            

พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว

มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้

ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนัน้” 

 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 

มิถุนายน 2561 ข้อ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มผีูอุ้ทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ

จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ส าหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุก็

ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น

กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 

ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือ

สิทธินั้น ๆ ได้ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง... 

 ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นใน

การรับมอบสิ่งก่อสร้างทั้งหมดของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วม

พื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง หากด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

        (ลงช่ือ)           กิตติ  จิวะสันติการ              ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

         นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ก่อนที่จะให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง

ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับญัตติขอความเห็นในการรับมอบสิ่งก่อสร้าง
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โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 

อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง มีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 วรรคหนึ่ง 

ก าหนดว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ

ให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ

ติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ

จากสภาหนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น...” หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 

ที่ มท 0808.2/ว 1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ข้อ 1 ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็น

กรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น 

โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นสรุปความว่า 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 มีเจตนารมณ์

ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซือ้จัดจา้ง หรอืการบริหารพัสดุ ส าหรับกรณีอื่นที่มิได้เกี่ยวกับ

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุก็ยังคงด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า กรณีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ

พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรอืสิทธินั้น ๆ ได้ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตาม

ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง... จากระเบียบข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเห็นว่าการรับมอบพัสดุหรือ

สิ่งก่อสร้าง ถ้าหากมีภาระหรือเงื่อนไขที่ผูกพันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการต่อ ในการที่

จะรับมอบพัสดุหรอืสิ่งก่อสร้างนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ดังนัน้จงึขอน าเรียนชี้แจง

ข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบในการ

พิจารณาญัตตินี้ตอ่ไป ขอบคุณครับ 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภปิรายหรอืไมค่ะ เชิญ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

  นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง   เรียนประธานที่เคารพ 

กระผม นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขอบคุณกรมโยธาธิการที่มเีจตนาดี

ต่อเทศบาลของเราที่ได้จัดงบประมาณสองร้อยกว่าล้านบาทส าหรับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลัก

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 ขณะเดียวกันผมก็มีความรู้สึกประหลาดใจ

ว่า โครงการใหญ่ขนาดนี้มามอบให้กันโดยมามอบให้ในขณะที่ปลอดผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนและปลอดจากการที่สมาชิกสภาซึ่งเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ที่จะต้องมีการ

ก่อสร้าง ตรงนี้ผมรู้สึกประหลาดใจ ผมได้พิจารณาดูในเรื่องราวของแบบก่อสร้างแล้วนะครับ ดูจากแบบ

ก็มีความเป็นห่วงมาก ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานก่อสร้างที่ใช้ท่อระบายน้ าที่เป็นรูป

กล่องสี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่มากเลยนะครับ ตัวของท่อระบายน้ า ภาษาช่างเรียกว่า Box Culvert พืน้ทีภ่ายใน 
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2.40 x 2.40 เมตร ถ้ารวมความหนาของคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างอีกก็ เกือบจะ 3 เมตร และแบบ

ก่อสร้างเขาจะให้มีระยะห่างของการขุดก่อสร้างออกไปข้างละ 50 เซนติเมตร เพราะฉะนั้น พืน้ที่การขุด

ก็เกือบ 4 เมตร ความลกึก็เชน่เดียวกัน ถ้าวัดระยะรวมตัวเลขกลม ๆ ก็จะประมาณ 4 เมตร 4 x 4 เมตร

ไม่ธรรมดานะครับ ถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญ อาจจะนึกออก เท่ากับหอ้งแถวห้องหนึ่งนะครับ หนา้กว้าง 

4 เมตร และสูงขึ้นไป 4 เมตร เพราะฉะนั้นโครงการนี้จะต้องมีการขุดขนย้ายดิน ถ้าคิดค านวณจาก

ความยาวทั้งหมด ผมว่ารถสิบล้อขนหลายพันเที่ยวนะครับ ซึ่งการขุดลึกแบบนี้จะมีความเสี่ยงอยู่หลาย

ประการนะครับ ประการแรกคือ เกิดความเดือดร้อนในช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง ซึ่งผมเชื่อว่า

ระยะเวลาการก่อสร้างต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี คิดดูนะครับ รถวิ่งดินทั้งวันทั้งคืนและเป็นระยะเวลา

ยาวนานขนาดนี้  ประการที่สองคือเรื่องของเทคนิคการก่อสร้าง การขุดลึกขนาดนี้จะต้องมีการป้องกัน 

ผมก็ไม่แน่ใจว่าทางผู้รับจ้างจะท าได้ดีแค่ไหน คือการที่เราขุดดินประมาณ 4 เมตร ภาษาช่างจะเรียกว่า 

มีการตอกชทีไพล์ (Sheet Pile) คล้าย ๆ เป็น template ที่กันไม่ให้ดินดา้นข้างสไลด์ลงมาตกลงไปในหลุม

นะครับ ซึ่งตัวนี้ถ้าไม่มีหรือท าไว้ไม่ดี โครงสร้างที่บอบบางของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง อย่างเช่น รั้ว 

หรอืบ้านที่สร้างมานาน โครงสรา้งไม่ค่อยแข็งแรง มีโอกาสที่จะพังทลายได้ นี่ก็คือปัญหาด้านเทคนิค ผม

เองก็ไปลงพืน้ที่ ไปดูตลอดทั้งสายก็พบว่า ในบางซอยบางช่วงก็เป็นถนนแคบ แทบจะก่อสร้างไม่ได้เลยก็

ว่าได้นะครับ และจุดที่แคบที่สุดที่ระยะไม่ถึง 4 เมตรนีก้็มีนะครับ ผมจงึคิดวา่ไม่น่าจะก่อสร้างได้ ถ้าหาก

เรามีการก่อสร้าง ก็จะมีปัญหาคาอยู่ ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่

ก่อสร้างอย่างแน่นอนครับ ในเมื่อเราสามารถมองเห็นภาพข้างหน้าว่า งานน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น 

ซึ่งปัญหานีเ้ราเรยีกว่า อาจจะเกิดภาระติดพัน หมายความว่า อาจจะมีการสร้างไม่เสร็จ หรอืสร้างเสร็จ

ต้องใช้เวลานาน หรือทิ้งงาน ปัญหาแบบนี้จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นผมจึงแจ้งต่อท่านประธานว่า ปัญหา

ข้างหน้ามันจะเกิดขึน้ และจากการที่เจ้าของโครงการมาท าโครงการใหญ่ขนาดนี ้มาท าในช่วงเรียกได้ว่า 

ช่วงที่เราไม่อยู่ ก็รู้สึกว่าท าแบบเงียบเชียบเลยนะครับ ผมก็เคยไปถามชาวบ้าน ชาวบ้านก็บอกไม่รู้เลยว่า

จะมีการก่อสร้าง เพราะฉะนั้น ผมก็ไม่แน่ใจว่า โครงการใหญ่ขนาดนี้ ได้ท าครบกระบวนการถูกต้อง

หรือไม่นะครับ เพราะโครงการใหญ่ ๆ ลักษณะนี้จะต้องมีการสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้าน หรือ

การท าประชาพิจารณ์ หรอืการท าอะไรก็แล้วแต ่ที่ให้ชาวบ้านรู้ และให้ยินยอมด้วย เพราะท่อระบายน้ า

ใหญ่มากนะครับ ปกติที่เห็นเทศบาลท า ก็ขุดดินหน้ากว้างประมาณ 80 เซนติเมตร หรือ 1 เมตร

ก็เดือดร้อนกันแล้ว แต่นี่ 4 เมตร ไม่ธรรมดานะครับ โครงการนี้ถ้าเจ้าของหน่วยงานสามารถเนรมิต

ขึ้นมาได้ก็พอท าเนา แต่นี่การก่อสร้างยาก และใช้เวลายาวนาน เพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนต่อที่

ประชุมว่า ในเมื่อเราคาดคะเนปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ ผมจึงอยากจะเสนอต่อที่ประชุมว่ า อยากจะให้มี

การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการนี้นะครับ เพื่อการ

ด าเนินงานจะได้มีการพิจารณาด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้น ก็ขอเรียนต่อท่านประธาน และสมาชิกสภา

ทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายอีกหรอืไม่คะ เชญิ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

  นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนประธานที่เคารพ ดิฉัน นางรัญจวน  

ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ดิฉันเห็นด้วยที่จะตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อจะศึกษา

เรื่องนี้ก่อน เนื่องจากเห็นว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวใช้งบประมาณการก่อสร้างค่อนข้างสูง และ

มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการก่อสร้าง รวมถึงระยะเวลาในการ

ด าเนินการ ทั้งยังอาจมีภาระผูกพันกับงบประมาณของเทศบาลนครล าปางอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

งบประมาณในการคืนสภาพผิวถนนตลอดเส้นทางการก่อสร้าง งบประมาณในการบ ารุง ดูแลรักษา

ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์แก่

ประชาชนโดยรวม และสมาชิกสภาสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้มาประกอบการพิจารณา

ให้ความเห็นชอบในการรับมอบสิ่งก่อสร้างเมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จในอนาคต ตลอดจน

เป็นข้อมูลเบือ้งต้นให้ฝ่ายบริหารได้น าไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดิฉัน

จงึเห็นดว้ยกับการตั้งคณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาเรื่องนี ้ขอบคุณค่ะ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายอีกหรอืไม่คะ เชญิ นายสามารถ  พุทธา 

  นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อญัตตินี้ ขอแสดง

ความคิดเห็นในเรื่องของการที่หน่วยงานของภาครัฐที่ด าเนินโครงการเพื่อที่จะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข

ให้กับพี่น้องประชาชน จริง ๆ ผมได้อ่านในตัวโครงการแล้ว เป็นโครงการที่ดี ที่จะน ามาแก้ปัญหาเรื่อง

ของน้ าท่วมจังหวัดล าปาง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้อง

ประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางเป็นอย่างมากเลยนะครับ ทุกวันนี ้เรื ่องถนนหนทาง เรื ่อง

การจราจรในเขตเทศบาลนครล าปางในช่วงเวลาเร่งด่วน จะเห็นได้ว่าบริเวณถนนฉัตรไชย ช่วงเวลา 

07.00 – 08.00 น. เป็นช่วงที่มีรถขนส่งนักเรียนเข้าออก และรถติดมาก และถนนดังกล่าว โครงการ

นี้จากการที่ได้ศึกษาดูแล้วปรากฎว่ามีการตัด เจาะถนนบริเวณนี้ ลองหลับตานึกดูนะครับว่า ตัดทั้ง

ถนนพหลโยธิน ตัดทั้งถนนฉัตรไชย และมาตัดถนนตรงหน้าวัดศรีรองเมือง แสดงว่าการจราจรในช่วง

เร่งดว่นจะเป็นอัมพาตทันที ก็เห็นดว้ยกับท่านสมาชิกที่ก่อนจะด าเนนิการหรอืรับมอบอะไรก็แล้วแต ่ควร

จะมีคณะกรรมการลงไปศึกษาความเป็นไปได้ และสอบถามความเห็นของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตลอด

แนวทางของโครงการนี้ให้ดีว่า จริง ๆ แล้วพี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ไม่ใช่ว่าพอหน่วยงานนั้นมี

โครงการมีงบประมาณอะไรมาแล้ว เราจะตัดสินใจเลย ตรงนี้ผมคิดว่า เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการ

สามัญขึ้นมาด าเนนิการในการที่จะลงไปขอความคิดเห็นจากพี่นอ้งประชาชนครับ ขอบคุณครับ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายอีกหรอืไม่คะ เชญิ นายภัทร  โลหติกาญจน์ 

  นายภัทร โลหติกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในญัตตินี้ 

กระผมในฐานะสมาชิกสภาก็ขอเสนอความเห็นนะครับ จากที่ได้ฟังท่านสมาชิกท่านอื่นได้อภิปราย

มาบ้างแล้ว ผมขอแยกพิจารณาเป็นสองประเด็น ประเด็นที่หนึ ่ง ในแง่ของโครงการและที่มาของ

โครงการ ผมเห็นด้วยนะครับ ทีแรกผมก็สับสนว่าจะเป็นโครงการระบายน้ าหรืออะไร เพราะในตัวญัตติ

มีเจ้าท่ามาเกี่ยวด้วย  แต่เมื่อดูแผนก็เจอว่า เป็นโครงการสร้างระบบระบายน้ าจากแบบแปลนตั้งแต่

หน้า 33 เป็นต้นไป ดูไปจนสุดท้ายก็เข้าใจว่าจะเป็นไปจนสุดบริเวณสุขสวัสดิ์ซอย 10 คงจะเป็นการ

แก้ปัญหาจากน้ าท่วมขัง จากชุมชนฟากถนนทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อไปลงตรงแม่น้ าวังตรงวัดศรีรองเมือง 

เป็นงบประมาณของโยธาธิการจังหวัด ทุกท่านลองนึกภาพตาม และดูหนังสือที่โต้ตอบในแผ่นที่ 15/47 

หนังสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นหนังสือจากส านักงานโยธาธิการจังหวัด ประสานมายังเทศบาล

และมีรายละเอียด 4 ข้อว่า 1. ขอให้จัดเตรียมพื้นที่ หากมีการด าเนินงาน สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ข้อ 2 

ยินดีรับมอบโครงการไปด าเนนิการดูแล บ ารุงรักษา เมื่อโครงการก่อสรา้งเสร็จสิ้น ข้อ 3 ยินดแีละพร้อม

ให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประสานงานกับประชาชน ข้อ 4 บรรจุโครงการ

ก่อสร้าง และมาดูอีกแผ่นหนึ่งครับ เหมือนที่หลาย ๆ ท่านอภปิราย หนังสือลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

ซึ่งก็แปลว่าเป็นช่วงสุญญากาศทางการเมือง เพราะคิดว่ายังไม่มีต าแหน่งใด เทศบาลก็มีการตอบรับ

ตามหนังสือของโยธาธิการ คล้อยตามกันไป 4 ข้อที่โยธาธิการเสนอมาให้ และเปิดหน้าถัดไป หน้าที่ 

17/47 หนังสือลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานโยธาธิการมหีนังสือแจง้เข้าจังหวัด ย่อหนา้สุดท้าย

บอกว่า “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะ

ที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง วงเงิน 320,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ” 

ดูตัวเลขจากหน้านี้ กับเอกสารหน้าแรก ๆ ผมก็สับสนว่า สามร้อยยี่สิบล้าน หรือสองร้อยยี่สิบล้านกันแน่

นะครับ ปัญหาประเด็นต่อมาที่ผมจะอภิปรายก็คือ ประเด็นที่เราพิจารณากันในวันนี้เป็นเรื่องของสภา

ที่ควรจะพิจารณาหรอืไม่นะครับ จะขออธิบายอย่างนี้นะครับ ณ ตอนนี้คอืยังไม่มีที่ยุติ เข้าใจว่าโครงการ

มีแต่แบบแปลนที่เอามาให้พวกเราดูกัน ซึ่งจะมีการเริ่มก่อสร้างหรือจะมีการประมูล มีคู่สัญญาใด ๆ 

หรือไม่ ก็ยังไม่ปรากฏให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบเลย เมื ่อมาพิจารณาในข้อ 9 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารฯ ก็บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้

เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น

ผู้ดูพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น” นั้น ผมมองว่า ณ ขณะนีย้ังคลุมเครอืและไม่ชัดเจน ผมเข้าใจ และอนุมานว่า ยังมีการตอบโต้ 

โต้ตอบกันระหว่างผู้บริหารเทศบาลเอง โยธาธิการเอง และจังหวัด ระหว่างกลางปี 2565 จนถึง ณ วันนี ้
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เทศบาลเองคงได้มีการท าหนังสือสอบถามไปยังจังหวัดแล้วครับท่านประธาน และทางจังหวัดคงไม่ได้

มีการโต้ตอบอะไรกลับมาเลย ก็เลยท าใหเ้ทศบาลเกิดสุญญากาศในการตัดสินใจที่จะรับมอบหรือใด ๆ ดี 

แล้วเมื่อพิจารณาที่ผมอภิปรายประกอบ ผมเห็นว่าพัสดุ รูปแบบตัวตนยังไม่ถึงหน้าที่ที่จะให้สภาเรา

ไปให้ความร่วมมือหรือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยใด ๆ นะครับ ผมจึงอยากฝากทางผู้บริหารว่า อาจจะ

มีการตกลงกันในระหว่างหน่วยงานเองก่อนก็ดี ว่า ข้อเท็จจริง การก่อสร้างจะเริ่มเมื่อไหร่ มีผู้ประมูล

แล้วหรือยัง มีการด าเนินการโครงการ มีวัสดุใด ๆ เป็นไปแบบไหนบ้าง ก่อนที่จะส่งต่อมายังสภาให้

พิจารณาตามระเบียบข้อ 9 ครับ ขอฝากไว้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

  นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานที่เคารพ กระผม 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นในการ

รับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ตามที่

ในชุมชนต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากที่ผ่านมาแต่ละปี ผมจะเล่าความเป็นมาว่า บางปีฝนตก

มาก น้ าจากดอยพระบาทไหลลงมาสู่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์ และเข้าสู่เทศบาลนครล าปางของเรา 

และไหลเข้าสู่ชุมชนต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนสุขสวัสดิ์ เจริญสุข ทองประเสริฐ ซึ่งประชาชนได้รับ

ผลกระทบเป็นอย่างมาก  เมื่อก่อนท่วมกว่านี ้ ตั้งแต่กรมทางหลวงได้สร้าง Box Culvert มาบรรเทาไปเยอะ

แต่บางปีน้ ามากจริง ๆ ก็เข้ามาสู่ในชุมชน เวลาเราด าเนินการก่อสร้างปัญหาที่เกี่ยวกับผลกระทบ

ในชุมชนก็ต้องมี แต่ด้านบนถนนซุปเปอร์ก็คงจะรับผลกระทบในการสร้างน้อย แต่แน่นอนที่สุด ตามที่

ท่านสมาชิกสภาได้พูดไปหลายท่านว่า จะได้รับผลกระทบทางในเมือง ซึ่งประชาชนอาศัยอยู่แออัด 

ถ้าสมมติว่า การด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่กรมโยธาเขามีโครงการที่ดีมาก มีประโยชน์มากส าหรับ

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน มันอาจจะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อน

ในส่วนนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านได้ท าหนังสือชะลอเกี่ยวกับโครงการนี้ไปก่อนน่าจะมาด าเนินการตอ่

นะครับท่าน เพราะว่าเป็นโครงการที่อาจจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ แล้วถ้า

ท าหนังสือไปถึงจังหวัดการปรึกษาหารือต่าง ๆ ในเรื่องเหล่านี้ ผมอยากจะเรียนถามท่านว่า ท่านได้รับ

หนังสือตอบรับมาหรือไม่ว่า หนังสือขอหารือเรื่องโครงการนี้มีหรือไม่ เพราะอยากจะทราบข้อมูลของ

ทางจังหวัดเหมือนกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ทางเทศบาลเรามีปัญหานี้เสนอไปทางจังหวัด และจังหวัด

ตอบมาว่าอย่างไร เราอยากจะเห็นตัวนี้ เพื่อว่าจะได้ร่วมกันแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ คือ โครงการ

สองร้อยกว่าล้านที่ทางโยธาธิการและผังเมืองได้ให้เรามาเกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก เราต้องรีบท า

นะท่าน ขอฝากท่านประธานไปถึงทางฝ่ายผู้บริหารด้วยนะครับ และขอถามอีกข้อหนึ่งก็คือ ท่านมี

นโยบายที่จะท าต่อหรือไม่ ในโครงการที่ทางโยธาธิการได้เสนองบประมาณมาในปี 2565 นี้ ถ้าท่าน

ท าต่อ ผมก็จะได้ไปบอกกล่าวให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้ แต่ถ้าท่านชะลอไป

ในระยะยาวนาน ก็จะเกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้ขึ้น แน่นอนครับ การสร้างโครงการทุกที่ทุกแห่ง ประชาชน
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แต่ละเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบแทบทุกที่ แต่เขาก็ยอมรับว่า เป็นระยะไม่ยาวเท่าไหร่ ผมเข้าใจครับที่ว่า 

กรมโยธาอาจจะไม่มีขั้นตอนในการท าโครงการตามที่ท่านสมาชิกสภาพูด แต่ถ้าเราท า ขั้นตอนของเรา

คงจะดี และเสนอไปทางกรมโยธาธิการได้ ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปถึงท่านผูบ้ริหาร แค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เชญิ นายณัฐกิตติ์  บรรจงจติต์ 

  นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานที่เคารพ กระผม 

นายณัฐกิตติ์  บรรจงจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เกี่ยวกับญัตติขอความเห็นในการรับมอบ

สิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง

ระยะที่ 1 โครงการดีมากครับ ผมเห็นความเดือดร้อนของชุมชนสุขสวัสดิ์ หมู่บ้านทองประเสริฐ และอีก

หลาย ๆ ที่ที่ได้รับปัญหาจากฝนตกหนัก และน้ าท่วมเข้ามาบ่อยครั้ง ชาวบ้านก็เคยปรารภกับผมบ่อย ๆ 

ในกรณีอย่างนี้ เป็นคนละประเด็นกันนะครับ ผมอยากจะให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณา คือประเด็นของ

สภา ไม่ต้องไปตั้งกรรมการสามัญอะไรหรอกครับ ผู้บริหารเขามีอ านาจ ท าประชาพิจารณ์อะไรก็ได้ 

ไม่ใช่เรื่องของสภาที่จะต้องไปท านะครับ สภามีหน้าที่รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. 2535 

ข้อ 9 ให้รับมอบ ยังไม่ถึงเวลารับมอบครับท่านประธาน โครงการยังท าไม่ส าเร็จ โครงการยังไม่เกิด 

ไม่ใช่หน้าที่ของสภาที่จะต้องไปท านะครับ เราไม่ต้องไปส ารวจ ไม่ต้องไปตั้งกรรมการสามัญใหเ้สียเวลาเลย 

ฝ่ายบริหารมีอ านาจอยู่แล้ว ก็ท าประชาพิจารณ์ของประชาชนและส่งไปให้จังหวัดและกรมโยธา 

ต้องแยกประเด็นให้ถูกนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับสภาเลย และวันนี้มาขอรับมอบสิ่งก่อสร้าง ไหนครับ

สิ่งก่อสร้างที่ให้มารับ และส่งให้พิจารณา ท่อกี่ท่อ บ่อพักกี่บ่อ ผมยังไม่เห็นเลย ญัตติอย่างนี้ไม่น่าจะ

เอามาเข้าสภาด้วยซ้ าไป ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรอืไม่คะ  ไม่มนีะคะ เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ  จวิะสันติการ  รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติ กระผม นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี 

รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณส าหรับทุกความคิดเห็น  คุณณัฐกิตติ์ครับ

ในญัตตินี้บอกว่าเสนอขอความเห็น ไม่ได้บอกว่าให้รับมอบสิ่งก่อสร้างนะครับ ความเห็นนี้ก็คือ 

เนื่องจากมีหนังสือของจังหวัดล าปางวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงเทศบาลนครล าปาง ย่อหน้าสุดท้าย 

“จังหวัดล าปางได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อ

แผนพัฒนาจังหวัด การผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดล าปางแต่อย่างใด จึงขอให้

เทศบาลด าเนินการดังต่อไปนี้ 1. อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าในการด าเนินการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัด

ล าปาง 2. ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และแจ้งยินดีรับมอบโครงการดังกล่าวเมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ” 
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ในสองข้อนี ้ข้อแรกสิ่งล่วงล้ าล าน้ าไม่ได้เป็นส่วนที่เทศบาลนครล าปางต้องรับผดิชอบ ก็ว่าไปในส่วนของ

กรมเจ้าท่านะครับ แตส่่วนที่สอง เรื่องส่งมอบพืน้ที่ก่อสรา้งและแจ้งยินดีรับมอบโครงการดังกล่าว ตรงนี้

ก็ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของผูบ้ริหาร เรื่องนีเ้ป็นเรื่องของสภาที่จะต้องพิจารณาว่า หลังจากโครงการมันเกิดแล้ว 

ต้องมาช่วยกันพิจารณา แต่ก่อนโครงการจะเกิดดังที่ท่านสมาชิกได้ช่วยกันอภิปราย ตั้งแต่คุณสมบูรณ์

ไล่เรียงมาตั้งแต่เรื่องของประเด็นเทคนิคการก่อสร้างขนาดใช้ 4 x 4 เมตร ใช่ครับ คือรถสัญจรไม่ได้ 

ถ้าติดคือติดทั้งเมือง 2. ผมเคยลงไปดูพื้นที่บางพื้นที่ในแบบที่เขาท ามา มีลักษณะความละเอียดชัดเจน

ไม่พอ ไม่สามารถจะท างานหน้างานได้ตามนั้นจริง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ผมก็ไม่ได้ละเลย เนื่องจากเป็น

โครงการที่ดี เหมือนที่ท่านสุคนธ์พูดเมื่อสักครู่ คือ แก้ปัญหาเรื่องน้ าท่วม ผมก็ได้ร่วมหารือกับทาง

โยธาธิการอยู่หลายครั้งนะครับ  รวมถึงรายละเอียดของปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบของกรมเจ้าท่า

ที่เขาควรจะไปขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าใหม่ ส่วนของกรมทางหลวงที่จะต้องตัดท่อผ่านถนนทางหลวง 

ซึ่งทางหลวงก็ยังไม่ได้อนุญาต  3. ส่วนของพื้นที่เทศบาลนครล าปางซึ่งพอเขาท าจะต้องกระทบกับ

ท่อระบายน้ าเดิมของเทศบาลอยู่หลายส่วน  ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดของแบบแปลนส่วนนี้ เพราะฉะนั้น 

ส่วนของงานเทคนิคผมก็ได้เข้าประชุมกับเขา จรงิ ๆ แล้วทางเราไม่ได้ติดขัดหรอืไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวาง

ตัวโครงการ แต่ในเมื่อจะท าแล้ว ผมคิดว่าก่อนท าควรจะมีความชัดเจน ไม่ใช่มาท าไปแล้วเกิดปัญหาจะ

เอามาแก้ทีหลัง ว่าจะท ากันต่ออย่างไรนะครับ หลังสุดก็ไปประชุมกันเมื่อวันที่ 1 ที่ผ่านมาเพื่อหาทางออก

ร่วมกัน โครงการนี้ อย่างที่พูด ผู้ได้รับผลกระทบน้ าท่วมก็คือ บริเวณสุขสวัสดิ์ หรือทองประเสริฐ 

แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างก็คือส่วนที่เลยทางหลวงหมายเลข 1 ลงมา เป็นพื้นที่ที่จะต้อง

กระทบกับการก่อสร้างอย่างรุนแรง ประกอบกับที่ท่านสมาชิกสภาบางท่านได้ลงพื้นที่ ได้คุยกับพี่น้อง

ประชาชน ผมก็ดูเอกสารที่ทางบริษัท Consult ได้ส่งมา บอกว่า ท าประชาคม ประชาพิจารณ์แล้วปรากฏ

ว่าตัวอย่างทั้งหมดที่ส่งมา ความเห็นทั้งหมดของพี่น้องประชาชน เป็นความเห็นที่สุ่มมาจากประชาชนที่

ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลนครล าปาง สุ่มจากแม่ทะบ้าง ห้างฉัตรบ้าง ซึ่งผมเชื่อว่าการเก็บตัวอย่างตรงนี้ 

ไม่ถูกต้อง ควรจะไปท ามาใหม่ และในส่วนของงานระเบียบกฎหมายที่ผมท าหารอืไป เราไม่หารอืก็ไม่ได้

ครับ เพราะว่าในส่วนของการก่อสร้างกระทบทั้งส่วนของเทศบาลนครกับเขลางค์ เอกสารเทศบาลของ

เขลางค์ที่เซ็นไปตอบกลับจังหวัด เซ็นโดยนายกเทศมนตรี ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง ซึ่งขออนุญาตถูกต้อง

แล้ว  แต่ว่าที่ท่าน สท.ภัทร พูดเมื่อสักครู่ที่เซ็นตอบกลับไปเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เซ็นโดยปลัดเทศบาล

นครล าปางในช่วงสุญญากาศแล้วก็ไม่มีสภานะครับ ตรงนี้ผมต้องหารือไป เพราะถ้าวันหลังมีอะไร

เกิดขึ้น เราจะไม่ต้องมีปัญหากัน ท าอะไรท าให้ถูกตั้งแต่แรก แล้วจึงจะเดินไป แล้วก็ประหยัดเวลา 

งบประมาณโครงการนี้ผมรูส้ึกว่าที่ร่วมประชุมกับโยธาธิการจังหวัดอยู่ที่สองรอ้ยยี่สิบกว่าล้านประมาณ

นั้นนะครับ แล้วก็ระยะเวลาก่อสร้าง ประมาณสองปีครึ่งในแผนงานนะครับ ประมาณเจ็ดถึงแปดร้อยวัน 

เชื่อว่าผลกระทบจะค่อนข้างยาวนานและรุนแรงเนื่องจากอย่างที่ทุกท่านทราบ เราก็เจอสภาพอากาศ

ที่ร้อนขึ้นทุกวัน และ PM 2.5 ก็สูงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการวางแผนงานปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าเวลาจะ

ท างาน จะไปเจอทั้งทางหลวง ทั้งกรมเจ้าท่าถ้ายังไม่เรียบร้อย ถ้าเขาเริ่มท างานไปแล้ว และเกิด

ปัญหาคาราคาซังกันอยู่ตรงนั้น ก็จะยิ่งยาวไปอีกนะครับ รวมถึงส่วนของเทศบาลนครล าปางซึ่งเราก็
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เพิ่งทราบว่ามีโครงการนี้ ถ้าจ าไม่ผิดเขาไปส ารวจไว้ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งก็นานพอสมควร จากปี 2559 

ถึงปัจจุบันบริบทของถนนเอย ชุมชนเอย เมืองเอย เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วนะครับ เพราะฉะนั้น 

โครงการที่เขาส ารวจแล้ว จะค่อนข้างยาวนานนะครับ และเพิ่งจะเอาลงมาท า ก็ควรจะต้องมี

การอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ อย่างที่ผมเรียนผมได้ประชุมหารือกับเขาในหลายครั้งนะครับ และหลังสุด

ก็ก าลังหาทางออกกัน ในสามสี่ประเด็นเพื่อว่าจะท ายังไงไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนมาก

ตั้งแต่เปลี่ยนแนวท่อที่จะอยู่ข้างเทคนิคไปอยู่ข้างอัสสัมชัญไหม หรือว่าส่วนหนึ่งแบ่งน้ าลงรางระบายน้ า

ของทางหลวงหมายเลข 1 ส่วนหนึ่ง เพื่อจะท าให้ขนาดท่อของ Box Culvert เล็กลงและกลายเป็นท่อ

สัก 1.80 เมตร และอาจจะใช้วิธีดันท่อหรือถ้าสามารถระบายน้ าไปตามทางหลวงทั้งหมด ไม่ต้องแบ่ง

มาทางนี้เลยรวมถึงสุดท้ายถ้ากระทบกับชาวบ้านจริง ๆ แล้วมันไม่เกิดประโยชน์  เขาก็อาจจะเปลี่ยน

โครงการไปห้วยแม่ปูนทั้งหมดก็มีหลาย option นะครับ ซึ่งก าลังหารือกันในการคลี่คลายปัญหานี้ 

แต่ว่าเรื่องของเรื่องที่จะต้องเสนอญัตตินี้ในสภา เนื่องจากเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาครับ เพราะสภา

มาจากพี่น้องประชาชนและประชาชนไม่รู้เรื่องเลยก็ไม่ใช่นะครับ ก็มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง อย่างที่ผมเรียน 

งบประมาณก็ไม่ได้ตั้ง เหมือนที่ท่านรัญจวนพูดเมื่อสักครู่ คืนผิวถนนอย่างนี้ งบประมาณเราก็ไม่ได้ตั้ง 

เราไม่เคยรับทราบอะไรเลยเป็นประเด็น รวมถึงหนังสือจังหวัดที่ส่งมาที่เทศบาลนครล าปาง และตอบ

ท่านสุคนธ์นะครับ หนังสือหารือทุกฉบับที่ส่งไปจังหวัด เทศบาลไม่เคยได้รับการตอบรับกลับมา

สักฉบับเลยนะครับ ขอเรียนใหท้ราบเบือ้งตน้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

 นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  เรียนประธานที่เคารพ กระผม 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ 

เนื่องจากว่ามีสมาชิกสภาสองท่านกล่าวอ้างว่ามีน้ าท่วมมายังชุมชนหมู่บ้านทองประเสริฐ  ไม่เป็น

ความจริงนะครับ เพราะว่านับตั้งแต่ประมาณปี 2550 ผมไม่แน่ใจ มีหน่วยงานภายนอก ไม่ทราบว่าเป็น

ของจังหวัด หรือที่ไหนเขามาวางท่อ Box Culvert เมื่อสักครู่ผู้บริหารก็ได้กล่าวถึงท่อ Box Culvert ตัวนี้  

ซึ่งวางอยู่ในแนวบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณแถวหน้าห้างโลตัส วางยาวต่อเนื่องไปจนถึง

แยกหลักกิโลเมตรยักษ์ จากนั้นก็ผันน้ าลงสู่แม่น้ าวัง หลังจากนั้นน้ าท่วมในโซนนี้ด้านในไม่มีแล้วครับ 

เป็นศูนย์ ไม่ว่าจะตกมากแค่ไหนจะไม่มี เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้ที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลที่เกินความจริง 

จะมีความตกอกตกใจกัน ขอเรียนยืนยันว่าในพื้นที่ภายในฝั่งด้านในของทางหลวงหมายเลข 1 ไม่มี

น้ าท่วมแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรอืไม่คะ มีผู้เสนอให้มกีารคัดเลือกคณะกรรมการ

สามัญ เพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ า

ท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้ว
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เสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ค่ะ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการสามัญ

เพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่

ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ก่อนที่ผมจะน าเรียนข้อระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงถึงเหตุผลที่เสนอให้มีการบรรจุเรื่องนี้เข้าในระเบียบวาระ

การประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ญัตติดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ

สภาเทศบาลนครล าปาง เพราะว่ามีข้อผูกพันที่หากว่าการด าเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ เมื่อ

ด าเนินการแล้วเสร็จเราจะต้องรับมอบสิ่งก่อสร้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

ตามหนังสือของจังหวัดล าปางฉบับลงวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ระบุใหเ้ราต้องรับมอบ ดังนั้น จงึพิจารณา

เห็นว่า ในเมื่อโครงการดังกล่าวมาท าการก่อสร้างในเขตเทศบาลเรา ท่านสมาชิกซึ่งก็เป็นตัวแทนของ

พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาท าหน้าที่ ควรที่จะรับรู้รับทราบสิ่งต่าง ๆ 

ที่จะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครล าปาง ตลอดจนควรที่จะมีการรับรู้รับทราบร่วมกันว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้น

จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางอย่างไร และหลังจากที่การด าเนินการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องผูกพันกับงบประมาณของเทศบาลที่จะต้องด าเนินการ ไม่วา่จะเป็นการคืนผิวถนน 

ในการบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เหล่านี้เราต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนเท่าไหร่ ทั้งนี้  เพื่อที่จะได้

ให้ความเห็นที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการดังกล่าว ถ้าหากเห็นว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะ

เกิดผลเสียหาย ไม่คุ้มกับงบประมาณที่ลงไป เราอาจจะมีความเห็นที่เสนอไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจากงบประมาณค่อนข้างที่จะสูง หากว่ามาด าเนินโครงการ ในพื้นที่เราแล้ว หลังจากนั้น

หากทางสภาฯ มีมติไม่รับมอบขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น จึงตัดสินใจว่า ควรจะท าเป็นญัตติขอความเห็น

จากสภาฯ อย่างน้อยเราก็ให้ทางสภาฯ ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาก่อนถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่จะ

เกิดขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่การด าเนินโครงการมากกว่าที่จะปล่อยให้ด าเนินโครงการแล้ว ภายหลัง

จากนั้นถ้าหากว่ามาพิจารณากันทีหลังแล้ว มีผลกระทบมากกว่าที่จะรับ ก็จะเกิดความเสียหายทั้งด้าน

งบประมาณและสิ่งก่อสร้างดังกล่าว ถ้าหากว่าเกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ เราจะด าเนินการ

อย่างไร และก็ขอน าเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวมีการลงนามและมีคู่สัญญาเรียบร้อยแล้ว 

เพียงแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างที่ทางผู้บริหารได้น าเรียนชี้แจงไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็

อยากจะได้ความเห็นที่ชัดเจนที่ถูกต้องด้วย ส่วนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งคณะกรรมการ

สามัญขึ้นมาเพื่อจะศึกษารับมอบสิ่งก่อสร้างของโครงการดังกล่าวนั้น จะมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา 32 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 

“สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็นคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมี
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อ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อ...

ศึกษาเรื ่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล... ” ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ 103 

ก าหนดว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิก

สภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน

เจ็ดคน...” ข้อ 105 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ 

ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่น

เห็นสมควร...” ข้อ 107 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น

ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง

ไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิก

สภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง” และวรรคสอง 

ก าหนดว่า “การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้น า

วิธีการเลือกตามข้อ 12 และข้อ 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือขึ้น

พ้นศรีษะ” ข้อ 12 คือการเลือกรองประธานที่ให้ใช้วิธีการเลือกประธานสภา คือข้อ 8 มาบังคับโดย

อนุโลม ส่วนข้อ 14 คือกรณีที่มีการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการเพียงหนึ่งท่านก็ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ

การเลือกเป็นคณะกรรมการ วิธีการเลือกของคณะกรรมการคือ ให้เลือกทีละหนึ่งคน หากว่ามีการเลือก

จ านวนเกินกว่าหนึ่งคนจะต้องมีการลงคะแนนตามข้อที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 ของวิธีการเลือกประธานสภา

ครับ ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิก

สภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะ และนายสมบูรณ์  

คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ได้เสนอขอให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญ เพื่อ

ศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพื้นที่

ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจาก

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ขอผู้รับรองค่ะ มีผู้รับรองถูกต้องนะคะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่น

หรือไม่คะ ไม่มีนะคะ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการสามัญฯ ต่อไป

จะขอใหท้ี่ประชุมร่วมกันก าหนดจ านวนคณะกรรมการสามัญฯ เชิญค่ะ เชิญ นางสาวพัชรี  ลออเลิศลักขณา  

นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอใหม้ีคณะกรรมการสามัญ
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เพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ าท่วมพืน้ที่

ชุมชนเมืองล าปาง ระยะที่ 1 อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจาก

กรมโยธาธิการและผังเมอืง จ านวน 5 คน 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง นางสาวพัชร ี ลออเลิศลักขณา เสนอใหม้ีจ านวนคณะกรรมการสามัญ เพื่อศกึษา

การรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจาก

กรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 5 คน ขอผู้รับรองค่ะ มีผู้รับรองถูกต้องนะคะ มีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครล าปางมีมติให้ตั้งเป็น

คณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อ

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 5 คน ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ 

เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 เชญิ นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 ครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 1 ขอผู้รับรองค่ะ (นายสุพจน์ฯ และ นายกรณฐพรครองภพฯ)       

มีผู้รับรองถูกตอ้งนะคะ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให ้นายสมบูรณ์  

คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศกึษาการรับมอบสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

คนที ่1 ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 2  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 2 ขอผู้รับรองค่ะ (นายวันชนะฯ และ นางรัญจวนฯ) 

มีผู้รับรองถูกต้องนะคะ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ 

นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษา

การรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจาก
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กรมโยธาธิการและผังเมือง คนที่ 2 ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็น

คณะกรรมการสามัญ คนที่ 3 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 ครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ นางรัญจวน  ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 3 ขอผู้รับรองค่ะ (นายวิบูลย์ฯ และ นายจรูญฯ) มีผู้รับรอง

ถูกต้องนะคะ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตใิห้ นางรัญจวน  ค าพิชัย 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง คนที่ 3 

ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4   

 นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นายสามารถ  พุทธา 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 ครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ เสนอ นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 4 ขอผู้รับรองค่ะ (นายเสริมเกียรติฯ และ นางสาวสรัญญาฯ) มีผู้รับรอง

ถูกต้องนะคะ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมตใิห ้นายสามารถ  พุทธา 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง คนที่ 4 

ต่อไปขอเชญิสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผูท้ี่จะด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการสามัญ คนที่ 5 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ เสนอ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภา

เทศบาลนครล าปาง เป็นคณะกรรมการสามัญฯ คนที่ 5 ขอผู้รับรองค่ะ (นายบุญทรงฯ และ นางสาวพัชรีฯ) 

มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมมมีตใิห้ นางสาวสรัญญา  

เจนวานิชกุล เป็นคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบ

ระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมอืง คนที่ 5  
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 สรุปว่า ที่ประชุมมีมติเลือก คณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 5 คน 

ได้แก่ 

  1. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง       

2. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  3. นางรัญจวน  ค าพิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  4. นายสามารถ  พุทธา   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  5. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 มติที่ประชุม  ประชุมมีมติเลือก คณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 

จ านวน 5 คน ได้แก่ 

  1. นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง       

2. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  3. นางรัญจวน  ค าพิชัย  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  4. นายสามารถ  พุทธา   สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  5. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ต่อไปขอใหท้ี่ประชุมก าหนดระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญฯ เชิญค่ะ 

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ขอเสนอก าหนดระยะเวลาการท างาน

ของคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ      

เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน 60 วัน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 

2566 ถึง 30 กรกฎาคม 2566 ครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอผูร้ับรอง มีผู้รับรองถูกต้องนะคะ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ เมื่อไม่มี  

ถือว่าที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญ เพื่อศึกษาการรับมอบ

สิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจากกรมโยธาธิการ

และผังเมือง มีจ านวน 60 วัน ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กรกฎาคม 2566 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาการท างานของคณะกรรมการสามัญ เพื่อ

ศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักฯ เมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

จากกรมโยธาธิการและผังเมือง มีจ านวน 60 วัน ตัง้แต่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 กรกฎาคม 2566 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

 นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ เชิญ 

นายสุคนธ์  อนิเตชะ 

 นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม 

นายสุคนธ์  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ผมเอาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนต่าง ๆ เรื่องที่หนึ่ง

ก็คือเกี่ยวกับสายเคเบิลต่าง ๆ ที่ท่านผู้บริหารได้ด าเนินการ รู้สึกว่าดีขึ้น ท าให้ในชุมชนต่าง ๆ 

สายไมร่ะโยงระยางไม่ระเกะระกะมากเกินไป แต่ก็มีบางจุดที่ยังไม่เรียบร้อย ก็ใครข่อฝากทางท่านประธาน

ผ่านไปถึงท่านผู้บริหารด้วยว่า ควรจะด าเนินการต่อให้เสร็จทุกชุมชน เรื่องที่สองครับ เจ้าหน้าที่ของ

กรมทางหลวงไปตัดกิ่งไม้ที่อาจจะได้รับผลกระทบด้านกระแสไฟฟ้าแรงสูง ปรากฏว่าตัดไปเรียบร้อยแล้ว

ก็ไม่เก็บ ปล่อยทิง้ไว้ตามไหล่ถนน ท าให้ภูมิทัศน์ในชุมชนดูไม่ดี เพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไป

ถึงท่านผู้บริหารด้วยนะครับว่า ตัดเสร็จแล้วก็ควรจะจัดการเก็บให้เรียบร้อย ไม่ใช่มาท าให้เทศบาล

ของเราได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของเราส่วนมากก็มีจ ากัด เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางฝ่าย

ผูบ้ริหารช่วยด าเนินการเรื่องนีด้้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปางเชญิ นายบุญทรง ชุ่มแสง 

นายบุญทรง ชุม่แสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภา

ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ในวาระอื่น ๆ นี้อยากจะ

ตั้งข้อสังเกตในเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องมาเป็นประจ า เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างอยากจะแสดงความ

คิดเห็นในสามประเด็นและขอฝากทางประธานสภาไปยังฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องของการแจ้งแก้ไขไฟฟ้า ที่ผ่านมาก็ได้รับการแก้ไขอย่างดี แต่ช่วงหลังมาก็ทราบว่า 

เหมือนไม่ทันใจชาวบ้านอย่างเช่นมีหลายที่หลายจุด แจ้งไปสมมติว่าช่วงบ่ายวันนี้ ประมาณ 2 โมงถึง 

4 โมงเย็น อีกวันหนึ่งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเฉพาะแค่เปลี่ยนหลอดไฟ นี่ก็เป็นข้อสังเกต และอีกวันหนึ่ง

ก็อาจจะได้รับการแก้ไขหรือบางจุด ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ดี เพราะฉะนั้นในข้อคิดเห็นส่วนนี้ก็อยากจะ

ให้ทางเทศบาลไปดูว่าในเรื่องที่เราได้ท าสัญญากับผู้รับเหมาไม่รู้ว่าเงื่อนไขเวลาหรือมีก าหนดจุดอะไร 

อย่างไรหรือเปล่า ซึ่งอยากจะให้แสงสว่างเหล่านี้ที่จะให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน อยากจะให้มี

เงื่อนเวลาว่า ถ้าแจ้งไป ควรจะไม่เกิน 24 ช่ัวโมงหรือ 12 ช่ัวโมงอะไรก็ตามแบบนี้ ก็ฝากให้ไปดูด้วยนะครับ 

เพราะว่าลงพื้นที่เมื่อไหร่ก็จะถูกชาวบ้านทวงถามอยู่เสมอ ประเด็นที่สอง ในเรื่องของอุปกรณ์ช ารุด 

โคมไฟเป็นสนิม หลอดไฟมีสองหลอดก็เหลือหลอดเดียวห้อยติดอยู่ก็มี ค่อนข้างจะมีสุ่มเสี่ยงบางครั้ง

ก็ไม่แน่น เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยากจะฝากประธานสภาไปยังผู้บริหารและทางฝ่ายเจ้าหน้าที่  

อยากจะให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดให้มั่นคงและแข็งแรงพร้อมทั้งที่จะให้แสงสว่างอย่างดีแก่ชุมชน 
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อีกทั้งได้ตอบสนองต่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ประเด็นที่สาม ตามนโยบายของท่านนายกฯ ที่ได้

กล่าวไปว่า เราจะเป็นเมืองของแสงสว่าง สว่างไสวปลอดภัยในยามค่ าคืน ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจน

เท่าไหร่ ก็อยากจะมคีวามคิดเห็นว่า ถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนเมือง พัฒนาเมอืงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

มีการประหยัด ก็ควรจะเปลี่ยนหลอดไฟทุกเส้นสายให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยโดยใช้หลอดแอลอีดีทั้งเมอืง

เพื่อที่จะได้เกิดการเป็นเมืองท่องเที่ยวในโอกาสต่อไป ก็ขอฝากท่านประธานสภาน าเรียนผู้บริหาร

ให้ทราบต่อไปครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง จะขอให้สมาชิกเสนอในวาระอื่น ๆ จนหมดแล้วจึงจะให้ฝ่ายบริหารตอบทีเดียว

นะคะเชิญ นายภัทร โลหติกาญจน ์

นายภัทร โลหิตกาญจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เกียรติทุกท่าน กระผม นายภัทร โลหิตกาญจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหารและผู้อ านวยการ หัวหน้าส่วน/

ส านักที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาได้มีการอภิปรายฝากประเด็นเรื่องตัดต้นไม้มา ที่ผ่านมา ทางช่างก็ได้มีการ

ติดตามเมื่อมีข้อร้องเรียนไปเป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ก็เลยจะขอฝากตัดต้นไม้บริเวณถนนป่าขาม 

ถ้านึกภาพก็ตั้งแต่แยกประตูชัยบริเวณถนนป่าขามข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปจนถึงประตูทางเข้า

หน้าโรงพยาบาล จุดนั้นจะเป็นจุดที่ต้นไม้เริ่มเจริญเติบโตรกรุงรังและปัญหาหนึ่งก็คือช่วงเช้าและ

ช่วงเวลาเร่งรบีเร่งด่วนตอนเช้าจะมีรถจอดอยู่มาก ซึ่งคณะทีมท างานช่างไม่สามารถเข้าไปตัดในพื้นที่ได้ 

อาจจะต้องมีป้ายสัญญาณเตอืนจากเทศบาลใหท้ราบว่าจะมีการเข้าท างานก็อยากฝากเข้าแผนด้วยครับ 

และอีกเรื่องหนึง่จะมีการเดินทางไม่ใช่เฉพาะของผูค้นในเขตเทศบาลนครล าปางเท่านั้นนะครับ เรื่องการ

จอดรถบรรทุกบริเวณถนนพหลโยธิน จะเป็นช่วงบริเวณระหว่างทางรถไฟไปจนถึงแยกนาก่วม มุ่งหน้า

ไปทางนาก่วม จะสังเกตได้ว่ายามค่ าคืนจะมีรถบรรทุกจอดเรียงกันมากไม่ทราบว่าจะเป็นของหน่วยงาน

ใดหรืออะไร และปัญหาก็คือว่ากลางค่ ากลางคืนจักรยานยนต์ขับขี่สัญจรกันมาก ซึ่งท้ายรถบรรทุก

หรือระหว่างแนวที่จอดไม่มีป้ายสัญญาณใด ๆ เพื่อเตือนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรเลย 

และที่ส าคัญที่ผมได้ลงพื้นที่ น่าจะมีป้ายเตือนห้ามจอดรถบรรทุกไว้ อยากจะขอฝากเร่งรัดติดตาม

ในเรื่องนีเ้พื่อความปลอดภัยของประชาชนครับ และสุดท้ายผมก็อยากจะถามประเด็นในเรื่องที่มีการจ าได้ว่า

เทศบาลมีการตั้งงบไว้ประมาณ 2,700,000 หรือ 2,800,000 ไม่ทราบตัวเลขที่แน่นอนในการปรับปรุง

ท าตะแกรงตาข่ายกันนกที่ตลาดหลักเมืองหรือปัญหาแสงสว่างทั้งหลายเพื่อแก้ปัญหาเพราะ ณ ขณะนี้

พ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็ได้สอบถามมาว่าในตลาดหลักเมืองจะมีโครงการอีกหรือไม่จะมีเมื่อไหร่  

ก็อยากจะฝากถามครับ ขอบพระคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรอืไม่ เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ 
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 นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง ที่เราประชุมกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับ การสื่อสารเร็วมาก ในญัตติที่ 5.3 กรณีที่เราไปปรับปรุง

ตลาดอัศวินก็ม ีผูพู้ดถึงเรื่องห้องน้ าจากโครงการเดิมที่มีห้องน้ าอยู่ ทั้งนี้ทั้งนัน้ความเห็นของฝ่ายบริหาร

ก็เป็นเหตุผลที่สมควรเพราะว่าอยู่ฝัง่ตลาดห้องน้ าตรงนั้น ไม่เหมาะสมที่จะไปสร้างห้องน้ าตรงนัน้ แตก่็มี

แม่ค้าโทรมาว่า กรณีอย่างนี้ ก็เห็นสมควรด้วยที่จะไม่มีห้องน้ า แต่ขอให้ทางฝ่ายบริหารของเทศบาล

เราช่วยไปปรับปรุงห้องน้ าเดิมที่อยู่ริมตลาดเพื่อให้ใช้การสะดวก ปัจจุบันนี้หลังคาก็ช ารุดเป็นบางส่วน 

ประกอบกับผู้ดูแลจะชอบดื่มสุราบ่อยมาก เพราะฉะนั้นอยากจะขอให้ได้คนที่มีคุณภาพมาอยู่ตรงนั้น 

เพราะว่าการที่จะใช้ห้องน้ าไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะครับ หากมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาผมก็เป็นห่วง

ทางเทศบาลเราจะรับทราบปัญหาช้าไปและมาแก้ปัญหาทีหลัง  อาจจะมีปัญหาที่เข้ามาแล้วเราแก้

ไม่ทันท่วงที ก็ขอฝากตรงนีด้้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรอืไม่ เชิญ นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ 

 นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธาน

ที่เคารพ กระผม นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง มีเรื่องอยาก

สอบถามท่านประธานสภาไปถึงฝ่ายบริหาร เรื่องแรก อยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับถนนเส้นจามเทวีว่า

ขณะนี้อยู่ในช่วงไหนหรือว่าติดปัญหาเรื่องอะไร ท าไมผมถึงไม่เห็นความเคลื่อนไหว ซึ่งตรงนี้ผมก็เชื่อว่า

เป็นหัวใจส าคัญของคนในพื้นที่โดยเฉพาะต าบลเวียงเหนือแล้วก็คนต่ างถิ่นที่ต้องเข้ามา ผมก็เลย

อยากจะทราบว่าติดปัญหาอะไร ช่วยบอกได้หรือไม่ และอยากให้มีการประชาสัมพันธ์ ถ้าโครงการ

จะเริ่มเมื่อไหร่หรือติดอะไรช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อย เรื่องที่สอง เรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตเรียนพูด

เป็นครั้งที่สาม เรื่องการหยุดพักเที่ยงของเจ้าหน้าที่เทศบาล  อันดับแรกผมอยากจะให้สื่อสารให้เข้าใจ

ตรงกันก่อนหรอืว่าท่านใดก็ตาม ที่ก าลังฟังการกระจายเสียงอยู่ในเทศบาลนี ้ผม ดร.เคน ก าลังพูดอยู่นะครับ 

การที่ผมสนับสนุนผลักดันให้มีการยกเลิกการหยุดพักเที่ยง ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่พนักงาน

ไม่กินข้าวนะครับ ไม่อยากให้ตีเจตนาผิด ผมเพียงอยากให้วางระบบ ถ้าท่านไม่กินเที่ยงก็อาจจะให้

ใครสักคนทาน 11 โมงท าให้เหมือนเอกชน ไม่ใช่ว่าท าไม่ได้นะครับ เพราะเราเคยท ามาก่อนในยุคสมัย 

ดร.นิมิตร จิวะสันติการ เมื่อสมัยก่อนเคยท าได้ แล้วท าไมจู่จู่สิ่งเหล่านี้ถึงหายไป ซึ่งผมเองรวมถึง

คนที่บ้านหรือใครก็ตามที่เคยมา วันจันทร์ถึงศุกร์ทุกคนต้องท างานกัน ตอนเที่ยงเราจะมีเวลาว่างกัน 

แต่ปรากฏว่าพอเรารีบมา เราไม่สามารถท าได้และผมก็เห็นพี่ป้าน้าอาคนแก่ต่าง ๆ ก็มายืนออกัน ผมมี

ภาพถ่ายด้วยนะครับ จรงิ ๆ มายืนออกันเพื่อรอเจ้าหน้าที่เทศบาลมาท างาน สิ่งเหล่านีผ้มก็เลยอยากจะ

สะท้อนซึ่งครั้งก่อนได้รับค าตอบจากทางฝ่ายบริหารว่าก าลังมีการพูดคุยกันอยู่ใช่หรือไม่ครับ แต่ผมว่า

ระยะเวลาก็สักพักหนึง่แล้ว เป็นเรื่องที่นา่จะท าได้ ขอบคุณครับ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวพัชร ีลออเลิศลักขณา 

 นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ดิฉัน นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ส าหรับเรื่องอื่น ๆ ดิฉันขออนุญาต

ฝากไว้สองประเด็นนะคะ เรื่องแรกขออนุญาตเสริมเรื่องของไฟฟ้าและแสงสว่างจากท่าน สท.บุญทรง 

จากที่ได้รับเรื่อง และเป็นผู้ประสานเรื่องไฟฟ้าในชุมชนต่าง ๆ จากที่พบส่วนใหญ่แล้วคือปัญหาสาเหตุ

ของการล่าช้า นอกเหนือจากหนึ่งคือ คิวงานของผู้รับเหมาที่มีจ านวนมากในแต่ละวัน และปัญหาที่สอง

คือเกิดจากการที่ผู้แจ้งระบุต าแหน่งไม่ชัดเจนหรือการแจ้งพิกัดของเสาไฟ ท าให้เจ้าหน้าที่ที่ไปลงหน้างาน

บางครั้งก็หาเสาไฟไม่เจอ และด้วยความที่เราท าการตอนกลางวัน ถ้าไม่มีธงปักไว้หรือสัญลักษณ์

ที่ชัดเจนบางครัง้ก็ซ่อมไปแล้วแตป่รากฏว่าพอตอนกลางคืนไฟไม่ออก คือซ่อมผิดตน้นะคะ คือไปเปลี่ยน

ต้นที่ดีอยู่แล้ว นี่ก็เป็นปัญหาเรื้อรังมานานและจากการที่ดิฉันและคณะท่านสมาชิกสภาท่านอื่น ๆ ได้ไป

ศึกษาดูงานในเทศบาลเมืองอื่น ๆ จะพบว่าเทศบาลที่เขาให้ความส าคัญกับการปรับปรุงเรื่องแสงสว่าง

ก็จะมีการปฏิรูปการท างานเรื่องนี้โดยเฉพาะ เช่น  มีการก าหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องมีการก าหนดในเงื่อนไข

สัญญาว่าขอให้เขาท างานจนถึงช่วงเวลากลางคืน อาจจะเป็นช่วงหัวค่ าหนึ่งทุ่มสองทุ่มเพื่อที่ว่าจะ

งา่ยต่อการส ารวจ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่สามารถท างานได้ถึงอย่างนอ้ยซักหนึ่งทุ่ม หรอืสองทุ่ม

ในเวลาที่ตะวันตกดินแล้ว บางครัง้เราสามารถท างานเชิงรุกได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาแจ้ง

นะคะ  ประเด็นที่สอง เสาไฟอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือ เสาไฟที่เป็นโคมไฟ

ตกแต่งที่ยังอยู่ในระยะประกันของบริษัท ถนนในโครงการเพิ่งปรับปรุงใหม่ ขอยกตัวอย่าง โคมไฟ

จนีทั้งเส้นประสานไมตรีและเส้นถนนสุเรนทร์ด้วยนะคะคือเสาไฟโคมจีนส่วนใหญ่ตอนนีเ้สียมาประมาณ

เดือนนงึแล้ว และได้รับทราบว่าทางเทศบาลได้มกีารประสานไปยังผูร้ับจา้งแล้ว ซึ่งดิฉันเข้าใจได้ว่ายังอยู่

ในขั้นตอนของทางราชการที่ต้องติดต่อใหผู้้รับจ้างมาแก้ไขก่อน แตท่ีนี้อยากจะฝากท่านประธานผ่านไป

ถึงผูบ้ริหารว่า ในขั้นตอนของทางราชการต่าง ๆ ดฉิันเข้าใจแต่เราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้อีกไหมว่า 

นานเท่าไหร่ที่เทศบาลจะสามารถเข้าไปจัดการได้โดยที่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาจจะเก็บจากค่าประกันของ

บริษัท ก็เป็นรายละเอียดที่ดิฉันไม่ทราบนะคะ ก็อยากจะฝากท่านผู้บริหารเข้าไปดู ไม่อยากให้โคมไฟ

ที่อยู่ในระยะประกันคือนานเกินไป ชาวบ้านก็รอคอย ยิ่งเราบอกว่าอยู่ในระยะประกันของบริษัท 

เขาก็ไม่ได้เข้าใจ ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ว่าท าไมทั้งที่อยู่ในระยะประกันของบริษัทถึงปล่อยใหเ้สียนานเป็นเดือน

สองเดือนขนาดนั้น ประเด็นที่สาม นอกจากเรื่องของแสงสว่างในชุมชนของชาวบ้าน  ดิฉันอยากจะพูด

ถึงระบบสุขาของภายในเทศบาล วันนี้เราได้พักการประชุม ห้องสุขาหญิงช้ันสองที่อยู่หน้าห้องประชุม

สภาแห่งนี้จะค่อนข้างมีกลิ่นท่อระบายน้ าที่รุนแรงมาก ดิฉันก็ไม่ทราบว่าทางฝั่งห้องน้ าชายมีปัญหา

ด้วยหรือไม่ พูดถึงห้องน้ าทางแม่บ้านดูแลความสะอาดดีมากนะคะ แต่ปัญหาคือเรื่องของกลิ่นที่

ไม่พึงประสงค์ สุขาตรงนี้นอกจากจะรองรับพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารแล้วยังให้บริการส าหรับ
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ประชาชนขึ้นมาใช้บริการได้ ก็อยากจะฝากทางผู้บริหารดูแลเรื่องของห้องน้ าสุขาทั้งอาคารส านักงาน

เทศบาลทั้งหมดด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวมทีรา สัทธาธิก 

 นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตท่านประธานแสดงภาพถ่ายค่ะ (ประธานอนุญาต) ครั้งนีด้ิฉันจะมาพูดถึงบริเวณของโรงเรียน

เทศบาล 4 ค่ะเป็นโรงเรียนที่มีเด็กเล็ก และรถสัญจรอยู่หนาแน่นมาก นอกจากจะเป็นจุดจอดรถม้า 

ขายของที่ระลึกของเราแล้ว ส าหรับนักท่องเที่ยวแล้วจะเห็นว่ามีร้านค้า ร้านอาหารต่าง ๆ มากมายเลย 

ในที่นี้อยากจะพูดถึงเรื่องถังขยะสีฟ้าของเรา ที่ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนเทศบาล 4 นับได้ทั้งหมด 6 – 7 ถัง

เนื่องจากว่า ปรากฏว่าร้านค้าร้านอาหารหลังจากที่หยุดการขายในช่วงของแต่ละวันแล้ว ก็จะน าถุงขยะ

มาทิ้งไว้ฝั่งถังขยะตรงนี้ เวลาที่ทิ้งก็จะประมาณบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมง จะเอาขยะมัดใส่ถุงด าและ

มาทิ้งไว้ซึ่งร้านค้าแต่ละร้านจะมีถุงขยะจ านวนมากประมาณ 3 – 4 ถุงได้  ก็จะไม่สามารถใส่ถังขยะได้

ก็จะกองไว้ด้านข้าง บางทีก็กองไว้ที่ส าหรับที่คนนั่งด้วย เวลาเลิกเรียน 4 โมงเย็นเด็กออกมาจาก

โรงเรียนก็จะวิ่งเล่นกันอยู่ข้างถังขยะเลยค่ะ เพราะฉะนั้น ท าให้มีความสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

และไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคอะไรต่าง ๆ ประมาณนี้ แต่ว่าดิฉันได้ลองไปสอบถาม

ทางร้านค้าดูว่ามีปัญหาหรือไม่ส าหรับการที่น าถังขยะมาตั้งไว้บริเวณดังกล่าว ร้านค้าของที่ระลึกแจ้งว่า

ไม่ได้มีปัญหาในการที่เอาถังขยะมาตั้ง กลับยินดี  เพราะจะได้ให้เด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนน าเศษอาหาร

เศษขนมอะไรที่เด็ก ๆ ซื้อกินมาทิ้งถังขยะได้ แต่ว่าอยากจะขอให้เทศบาลช่วยก าหนดจุดเวลาที่

ร้านอาหารน าถุงขยะที่มีปริมาณถุงขยะมาก ๆ มาทิ้ง หลังเด็กเลิกเรียนหรือว่าช่วงเย็น ๆ ค่ าเป็นต้นไป 

เพราะว่าปริมาณขยะค่อนข้างมากส าหรับร้านแต่ละร้าน  ซึ่งเขาจะไม่วางหน้าร้านเขา จะข้ามเอามาทิ้ง

ไว้ฝั่งนี้ บางวันก็ปิดถุงขยะแน่นหนาดี บางวันน้ าเสียจากน้ าอาหารก็ไหลเจิ่งนองมา ภาพที่เห็นนี้ก็จะมี

คราบน้ าอยู่ตรงนั้น เวลาบ่ายสามโมง บ่ายสี่โมงร้านอาหารจะเริ่มทยอยเอาขยะมาทิ้งไว้ฝั่งตรงข้าม 

อยากจะให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาก าหนดระยะเวลาการน าขยะมาทิง้บริเวณดังกล่าวช่วงหลังเลิกเรียน

หรอืตอนเย็นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เชญิ นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล 

 นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปาง  ขออนุญาตท่านประธานฝากไปยังท่านผู้บริหารสอบถามความคืบหน้าของสวนกีฬา

เทศบาล 7 ที่มีการปรับปรุงแบบและโครงสร้างไปคราวก่อนว่า ตอนนี้ได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว
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เนื่องจากได้รับการสอบถามจากชาวบ้านเข้ามาพอสมควร ว่าเมื่อไหรจ่ะลงมอืท าเสียที เรื่องที่สอง ถนน

ในซอยพระบาท ซอย 6 ที่ผ่านโครงการและอนุมัติงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เห็นว่าอยู่ระหว่าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง ณ เวลานี้ก็น่าจะผ่านมาเกือบสามเดือนแล้ว อยากจะสอบถามว่าได้ผู้รับเหมา

หรอืจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วหรอืยังเรื่องนีช้าวบ้านก็ฝากเร่งมาเหมอืนกันค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอกีหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ขอเชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ  จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายกิตติ  จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง  วันนี้ขายดีมาก 8 คน ผมยืนยัน

ว่าผมจดบันทึกทุกปัญหาทุกความคิดเห็นที่ท่านฝากไว้ ก่อนอื่นขอบคุณนะครับ จริง ๆ เรื่องของ

เทศบาลเยอะมาก พูดง่าย ๆ คือ สากกระเบือยันเรือรบ เยอะมากและทุกพื้นที่นะครับ ขอบคุณท่าน

สมาชิกที่กรุณาได้ช่วยกันตรวจสอบลงพืน้ที ่เพราะว่าบางทีผมหลงหูหลงตาหรอืไม่ได้เห็นปัญหานั้นจริง ๆ 

เรื่องสายเคเบิลของอาจารย์สุคนธ์ จริง ๆ เราก็พยายามจัดระเบียบนะครับ เราก็ต้องประสานงานกับ

ทางการไฟฟ้า แตว่่าเนื่องด้วยอ านาจของทางการไฟฟ้า เขาก็ไม่มีอ านาจรอ้ยเปอร์เซ็นต์ในการสั่งการกับ

บริษัทสายเคเบิลทั้งหลาย ก็ได้แต่อาศัยการประสานงานด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวช่วยกันมาท านะครับ 

บางทีก็จะช้าบ้าง แต่ว่าก็พยายามจัดไป ก็เป็นปัญหาของทุกจังหวัดทุกพืน้ที่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น

กรุงเทพมหานคร ถ้ามีกฎหมายใหม่ก็อาจจะดีขึ้นแต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ละเลยนะครับ อันไหนที่มันวิกฤต

เราก็พยายามไปแก้ไขให้ทันเวลา ส่วนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่ตัดต้นไม้แล้ว เดี๋ยวจะประสานงานให้

นะครับ ส่วนของปัญหาหลัก ๆ ตั้งแต่ท่านบุญทรง สท.พัชรี เรื่องไฟ จริง ๆ เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

ใบค าร้องของเทศบาล 70% เป็นเรื่องไฟฟ้า เรื่องการแก้ไขไฟฟ้าที่ไม่ทันใจชาวบ้านก็จะพยายามนะครับ 

เพราะว่าตอนนี้ ผอ.ส านักช่างบอกว่าจะรีบจัดการให้นะครับ เดี๋ยวจะท าระบบใหม่น่าจะเร็วขึ้นนะครับ 

อุปกรณ์ช ารุดต้องใช้เวลาตรวจสอบเป็นเส้น เราก็ท าอยู่ ไม่ได้ละเลยนะครับ เส้นไหนที่ส ารวจแล้วเราก็

จะทยอยท าไป เรื่องโครงการ Lighting City ของท่านนายกฯ ก็ยืนยันก็ต้องเดินตามนั้นแต่ว่ามีทั้งส่วนที่

เป็นงานสถาปัตย์บางพื้นที่ อย่างเช่น บริเวณข่วงนคร  Museum ก็ดี สะพานรัษฎาก็ดี หรือสะพานแขวน

ต่าง ๆ ก็จะเป็นการใช้ไฟ คือไม่ได้เน้นว่าสว่างอย่างเดียวจะต้องมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมด้วย 

เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง แต่ส่วนเรื่องของแสงสว่างแอลอีดี ผมคิดว่าเราก าลังทยอยท านะครับ  

เรื่องพวกนี้ใส่ไว้ในแผนงานงบประมาณ เพื่อจัดการเรื่องนี้ให้เบ็ดเสร็จ อย่างที่ท่านว่าจริง ๆ เราจะเป็น

เมืองท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นสภาพกลางคืนก็ต้องสว่าง มีความปลอดภัย และสวยงามครับ ตาข่ายกันนก

ของตลาดหลักเมือง จริง ๆ งบประมาณการซ่อมแซมตลาดหลักเมืองก็มีอยู่นะครับ แต่ว่าปรับแบบ

กันบ่อยและล่าสุดเรื่องซ่อมแซมนี้ก็ก าลังเดินหน้า แบบน่าจะเสร็จหมดแล้ว เรื่องซ่อมกระเบือ้งหรอือะไร 

แต่ว่าส่วนของตาข่ายกันนกผมไม่แน่ใจ ขออนุญาตสอบถามอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายประเภทนะครับ

เรื่องตาข่าย เราก็ไม่อยากติดเข้าไปแล้วเพราะว่ามันสูงและติดยาก ติดไปแล้ว ใช้ไม่ได้หรือแก้ไขปัญหา
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ไม่ได้ก็ต้องมารื้อกันใหม่ เปลืองงบประมาณอีก ตอนนี้ก าลังน่าจะอยู่ในช่วงเลือกว่าจะใช้แบบไหน 

ประเภทไหนนะครับ เรื่องของการจอดรถบรรทุกนะครับ เรื่องนี้ท่านรองฯ สุรพลน่าจะรู้ปัญหาดี เป็น

บริเวณถนนพหลโยธิน น่าจะมีการประสานงานกับทางต ารวจจราจรและป้ายสัญญาณต่าง ๆ ต่อไป 

ของ ดร.กรณฐพรครองภพ เรื่องถนนจามเทวี เนื่องจากเป็นโครงการเงนิกู้ เราได้ท าหนังสือไปถึงจังหวัด

แล้ว ก็มีความผิดพลาดบางประการที่จังหวัดไม่เข้าใจกับเงินส ารองเงนิสะสมของเรา แล้วได้ท าจดหมาย

สอบถามมา แล้วเราก็ตอบกลับไป ตอนนี้จบแล้วนะครับ ใช้เวลาเดินหนังสอือยู่เดือนเศษ ๆ ถึงสองเดือน 

ตอนนี้จบแล้ว ก็น่าจะด าเนินการได้ค่อนข้างเร็ว เพราะว่า แบบเสร็จแล้ว ราคาเสร็จแล้ว เพราะฉะนั้น

ก็จะทบทวนราคา ถ้าไม่ปรับอะไรมากก็น่าจะด าเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง สองสามเดือนนี้น่าจะได้

ผู้รับจ้าง ส่วนเรื่องหยุดพักเที่ยง ขอไปประชุมหารือกันก่อนนะครับ สท.พัชรี เสาไฟที่เป็นโคมไฟตกแต่ง

ถนนประสานไมตรีหรือสุเรนทร์ เสาไฟอะไรก็ตามที่เป็นงานรับจ้างของผู้รับจ้าง โดยระเบียบเป็นแบบนี้

ครับ เมื่อช ารุดเราก็จะท าหนังสือแจ้งไปถึงผู้รับจ้าง จะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ แล้วเราก็จะออก

ฉบับที่สองไป กว่าจดหมายสองฉบับถึงผู้รับจ้างอย่างเร็วก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับ จริง ๆ 

กระบวนการหนังสือจะช้ากว่านั้น  อาจจะเดือนครึ่ง แล้วบางทีเขาก็ยังไม่มา อาจจะเนื่องจากงานอื่นเขา

มีเยอะ เขาก็จะกระด้างอยู่ซักพักนึง เพราะว่า เมื่อรับสตางค์ไปแล้วก็เป็นธรรมดาของคนบางที่บางที

ก็ยังไม่อยากไปท า มีงานอื่นก็ท าไปก่อน ไปเอางานที่ได้สตางค์ก่อน จนท้ายที่สุด ผมจ าระยะเวลาไม่ได้ 

ส่งหนังสือสองฉบับหรือสามฉบับถ้าสุดท้ายแล้วเขายังไม่มาจริง ๆ เราถึงจะสามารถด าเนินการหักเงิน

ค้ าประกันของผู้รับจ้างเพื่อจะเอามาซ่อมแซมเองได้นะครับ ตรงนี้เป็นกระบวนการที่ไม่ทราบว่าจะไป

เร่งรัดได้อย่างไรจริง ๆ เป็นระเบียบของท้องถิ่น ก็ขอเรียนให้ทราบนะครับ ระบบสุขาภายในเทศบาล 

ผมยืนคุยกับส านักช่างข้างล่างเมื่อสี่วันก่อน ไม่ใช่แค่หอ้งน้ าหญิงตรงนี ้ตั้งแตห่อ้งผูอ้ านวยการส านักช่าง

ข้างล่างเลย ผมบอกว่า คงต้องเอาแปลนเดิมมารื้อแล้วก็น่าจะต้องเปลี่ยนระบบถังบ าบัดแล้วก็ท่อใหม่

ทั้งหมด คิดว่าคงจะต้องท าอย่างนั้น เพราะไม่อย่างนั้นกลิ่นมันไม่หายจริง ๆ และก็เป็นสิ่งที่น่าอับอาย

ขายหน้าส าหรับเทศบาลนครนะครับ เราไปท าพื้นที่สวย ๆ เยอะแยะ และในบ้านเราเองมีกลิ่นห้องน้ า

ไม่สะอาดอย่างนี ้ก็จะด าเนินการ ไม่ได้แก้ตัวนะครับ อัตราก าลังของช่างเราตอนนี้ก็มีน้อยครับ แต่ก าลัง

หารับโอนมาช่วยกันท างาน บางคนรับโอนมาแล้วต้นสังกัดเดิมก็ขอยืมตัวกลับไปอีก เพราะไม่มีคน

นะครับ ก็ช้าไปอีก สวนกีฬาเทศบาล 7 คุณสรัญญาครับ ล่าสุดนี้เท่าที่ทราบตัวสนามฟุตบอลเสร็จแล้ว

น่าจะส่งพัสดุภายในสองอาทิตย์ ถ้าส่งพัสดุแล้วก็เริ่มประมูลได้แล้ว ส่วนของงานระบบของงานสนาม

กีฬาภายนอกก็จะตามกันไป ภายในเดือนหน้าน่าจะประมูลนะครับ พระบาท ซอย 6 เซ็นสัญญาไปแล้ว 

แต่ผมไม่แน่ใจ ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะเข้าท างานน่าจะอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะเข้าท างาน ของคุณมทีรา เรื่อง

ถังขยะหน้าเทศบาล 4 จดบันทึกไว้แล้วครับ ขออนุญาตไปหารือกับรองฯ ดวงเดือน ที่ดูแลเรื่อง

สาธารณสุข เรื่องถุงด าที่เอามาไว้ เรื่องการจัดการเวลานะครับ ผมจดบันทึกไว้แล้วและขอรับรับเรื่องไว้

นะครับ ของคุณพัชรี เรื่องการปฏิรูปการท างานของระบบซ่อมแซมไฟฟ้า ที่บอกว่าที่อื่นเขาซ่อม

กลางคืนด้วย ส่วนที่ของเราจ้างผู้รับจ้างไป ต้องอยู่ใน TOR ถ้าเดิมไม่ได้เขียนไว้ ก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

แต่ในครั้งต่อ ๆ ไปก็จะพิจารณาเรื่องนี้ให้นะครับ ว่าจะท าเพิ่มได้ก็จะเพิ่มเข้าไปในเงื่อนไขของสัญญา 
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เพื่อจะได้ท างานเชิงรุกเหมือนที่ท่านได้แนะน าไว้ครับ ผมน่าจะตอบค่อนข้างครบนะครับ ทุก ๆ เรื่อง

ผมยืนยันว่าจะน าไปแก้ไขปรับปรุงครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ตอนนี้ได้ด าเนินมาถึงระเบียบวาระที่ 6 เรียบร้อยแล้ว ก่อนปิดประชุมขอเชิญ

เลขานุการสภา ชีแ้จงระเบียบข้อกฎหมายการตัง้คณะกรรมการสามัญที่เราเพิ่งตัง้เมื่อสักครู่ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของคณะกรรมการสามัญเพื่อ

ศกึษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าหลักจากกรมโยธาธิการ ซึ่งที่ประชุมมมีติ

ให้ คณะกรรมการด าเนินการศกึษา จ านวน 60 วัน ตั้งแตว่ันที ่1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 

2566 แตเ่นื่องจากสมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 จะสิน้สุดลงในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 

นี้ ดังนั้นในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวของคณะกรรมการ จะเป็นการด าเนินการนอกสมัย

ประชุม ซึ่งจะมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 111 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “ที่ประชุมสภาท้องถิ่น

อาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะใดด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุมได้ แต่

ทั้งนี้ไม่ให้ประชุมเกินสามครั้ง” วรรคสอง ก าหนดว่า “การประชุมเกินกว่าก าหนดตามวรรคหนึ่ง จะ

กระท าได้เมื่อมีเหตุจ าเป็นและได้รับอนุมัติจากประธานสภาท้องถิ่น” ข้อ 116 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า “หาก

คณะกรรมการสภาท้องถิ ่นด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่สภาท้องถิ ่นก าหนด ให้ประธาน

กรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน” และวรรคสองก าหนดว่า “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ...

ถ้าอยู่นอกสมัยประชุม” 

นายกรณฐพรครองภพ สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  ขออนุญาต

ท่านประธานนะครับ ผมขอประท้วง ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ข้อ 118 (3) เรื่องของการก่อกวน

ความสงบเรียบร้อยหรือกระท าการใดใดอันเป็นการรบกวนการประชุม ขอให้ท่านประธานช่วยควบคุม

การถูกรบกวนด้วยการส่งเสียง ผมฟังไม่รู้เรื่องเลย ผมว่าท่านประธานก็รู้สึกเหมือนกันนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ขออภัย ขอให้ตัง้ใจฟังการประชุมนะคะ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ผมขออนุญาตต่อนะครับ ข้อ 

116 วรรคสอง ก าหนดว่า “ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ...ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นมีอ านาจประชุมนอกสมัยประชุมได้ตามข้อ 111 วรรคหนึ่ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ

อนุญาตขยายเวลาที่ก าหนดไว้ได้ตามที่เห็นสมควรแล้วรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ ในการประชุมสภา

ท้องถิ่นสมัยต่อไป”  กล่าวโดยสรุปคือ  คณะกรรมการสามัญสามารถด าเนินการนอกสมัยประชุมได้ แต่
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ทั้งนี้ จะประชุมเกินกว่าสามครั้งไม่ได้ หากว่ามีเหตุจ าเป็นที่จะต้องประชุมเกินกว่าสามครั้ง จะต้องให้

ประธานคณะกรรมการเสนอขออนุญาตต่อประธานสภาฯ นะครับ และกรณีที่หากคณะกรรมการที่เรา

แต่งตั้ง 

ไปเมื่อสักครู่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 60 วันตามที่สภาก าหนด ก็ให้ประธานคณะกรรมการ

รายงานต่อประธานสภาฯ เพื่อให้ท่านประธานสภาฯ พิจารณาอนุมัติขยายเวลาตามที่เห็นสมควร 

แต่ทั้งนี้ เมื่อขยายระยะเวลาให้แล้วก็ต้องแจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมคราวต่อไป ข้อ 109 ก าหนดว่า 

“การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภา

ท้องถิ่น” ดังนั้น กระผมจึงขอนัดคณะกรรมการสามัญเพื่อศึกษาการรับมอบสิ่งก่อสร้างประชุมในเวลา 

12.45 น. ณ ห้องประชุมแห่งนี้เพื่อที่จะให้ทางคณะกรรมการด าเนินการเลือกประธานกรรมการและ

เลขานุการ รวมทั้งก าหนดประเด็นและแนวทางด าเนินการศึกษาต่อไป ขอบคุณครับ 

นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผม 

นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เมื่อสักครู่ท่านรองนายกฯ กิตติ ได้พูดถึงเรื่อง

การจราจรและบอกว่าเดี๋ยวสักครู่จะให้รองฯ สุรพลตอบนะครับ เดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนนะครับ ขอขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภา ที่ผ่านมาก็มีท่านพัชรีที่ได้ติดตามเรื่องนี้  แล้วก็ท่านสมบูรณ์ด้วย ถนนพหลโยธิน 

เราปิดป้ายห้ามจอดรถบรรทุกไว้แล้ว แต่ผู้ประกอบการก็ยังถือว่าค่อนข้างจะรั้น การประชุมคณะ

อนุจราจรทางบกจังหวัดในครั้งต่อไป เนื่องจากว่า ผู้ประกอบการนี้ ใบอนุญาตหมดอายุพอดีในเดือน

สิงหาคม 2566 ก็คาดว่าเรื่องนี้ก็มีถึงอธิบดีการขนส่งทางบก คาดว่าจะไม่ต่อใบอนุญาต เนื่องจากว่า 

ใบสั่งที่ทาง สภ.เขลางค์นครออกให้ ไม่ต่ ากว่า 30 ใบและก็ยังดื้อดึงทั้งจอดทั้งไม่จ่ายค่าปรับสารพัด 

ก็เป็นอ านาจเต็มของทางขนส่งจราจรที่ต้องด าเนินการ แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลก็ติดตามอยู่ เมื่อสักครู่

ท่านรองฯ กิตติตอบไปแล้ว เรื่องสายสื่อสารขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม จากที่ได้ติดตามมติ ครม. สายสื่อสาร

ปัจจุบัน เดิมเป็นของการสื่อสารแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์ ทางทรู เอไอเอส ดีแทค เคเบิลทีวี

อะไรต่าง ๆ มอบให้ กสทช. เป็นผู้ด าเนินการ กสทช. ก็สั่งการให้บริษัทสื่อสารทั้งหมดเปลี่ยนเป็น Fiber 

Optic ภายในปี 2566 ซึ่งตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ที่เห็นนี้ทางหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ก็ดี ชุมชนเมืองต่าง ๆ 

ยังไม่เรียบร้อย เพราะว่า ปัจจุบันผู้รับเหมาเริ่มเปลี่ยนเป็น Fiber Optic แต่ผู้รับเหมาติดตั้งใหม่อีกเจ้าหนึ่ง 

ผู้รับเหมารื้อถอนก็อีกเจ้าหนึ่ง รื้อถอนนี่ยุ่งละ เพราะว่ามีทั้งแคทเดิม ทั้งการสื่อสาร ทั้งบริษัทเอกชน

นะครับ และผู้ประมูลซื้อสายทองแดงเก่าที่เหลือก็อีกเจ้าหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะวุ่นวาย แต่หลังจาก

ปี 2566 พอเข้าปีงบประมาณ 2567 ก็คงจะเรียบร้อยทั้งหมด ก็เรียนมาเพื่อทราบตามนี้ ขอบคุณ

ท่านประธานสภาครับ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ขอบคุณฝ่ายบริหารนะคะที่ได้ชี้แจงในวาระอื่น ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะ 

ต่อไปขอแจ้งที่ประชุมว่า  จะนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.30 น. หลังจาก

เลิกประชุมขอท่านรับเอกสารการนัดประชุมที่หน้าห้องประชุมได้เลยนะคะ วันนี้ สภาเทศบาลนครล าปาง

ได้ใช้เวลาประชุมมาพอสมควร เลยเวลาเที่ยงมาเล็กน้อย และได้ด าเนินการประชุมครบตามระเบียบ

วาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ

ด าเนนิการประชุมไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ ขอปิดประชุมค่ะ 

 

เลิกประชุม  เวลา 12.35 น. 

 

(ลงช่ือ) ....................................................................... 

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ) .................................................................... 

(นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์) 

รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 หมายเหตุ  ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 

 


